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สวนป่าเบญจกิต ิ 
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สวนป่าเบญจกิติ 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 

 

โครงการสวนป่าเบญจกิติ เกิดขึน้จากการประกวดแบบภายใตก้ารดแูลของกรมธนารกัษ ์

เน่ืองจากมีนโยบายจากรฐับาลท่ีตอ้งการเปล่ียนพืน้ท่ีโรงงานยาสบูใหก้ลายเป็นพืน้ท่ีสีเขียว ขนาด 

450 ไร่ จึงเกิดเป็นโครงการสวนป่าเบญจกิตินี  ้โดยแบ่ง 3 ระยะ (Phase) เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ออกแบบและก่อสรา้ง ในปัจจุบนัไดท้าํการก่อสรา้งโครงการเสร็จสมบูรณเ์รียบรอ้ยแลว้สวนป่า

เบญจกิตติแห่งนี ้ถกูนาํไปเป็นตวัอย่างในการออกแบบใหก้บัสวนสาธารณะอ่ืน ๆ มากมาย เพราะ

นอกจากเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือการนันทนาการแลว้ ยังมีคนเขา้มาศึกษาดูงาน 

แนวคิดการออกแบบ แนวทางการบาํบดันํา้ดว้ยกระบวนการทางธรรมชาติ หรอืแนวทางการศกึษา

เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 



แนวคิดนํา้ + ป่า ของสวนเบญจกิติ 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 

 

สวนป่าเบญจกิติ มีขอ้กาํหนดแนวคิดตัง้แต่เริ่มตน้ของการประกวดแบบเพ่ือตอ้งการให้

เป็น “สวนป่า” ทางผูอ้อกแบบจึงไดตี้ความความหมายของสวนป่าใหช้ดัเจนและน่าสนใจมากขึน้

ดว้ยแนวความคิด “นํา้ (Water) + ป่า (Forest) ” ตามหลกัของพระราชดาํรสัของสมเด็จพระนาง

เจา้สิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  

พืน้ท่ีเดิมของสวนป่าเบญจกิติในยุคแรก (ก่อนพ.ศ.2439) เคยเป็นสวนผักก่อนท่ีจะถูก

เปล่ียนใหก้ลายเป็นโรงงานยาสูบท่ีมีอาคารตัง้อยู่หนาแน่น และเริ่มดาํเนินการปรบัเปล่ียนให้

กลายเป็นสวนป่าเบญจกิติ (พ.ศ.2564) ด้วยแนวคิด (Concept) “Nature-based solutions” 

หมายถึง การพฒันาดว้ยการใชแ้นวทางการแกปั้ญหาท่ีอาศยัธรรมชาติเป็นพืน้ฐาน 

  

แผนผงัของสวนเบญจกิติ แบง่ออกเป็น 3 ระยะ (phase) 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 



 

พืน้ท่ีการออกแบบภายในโครงการ  แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระยะ (Phase) ไดแ้ก ่ 

1.) สวนนํา้เบญจกิติ (Benjakitti Lake Park) : 130 ไร ่

2.) สวนเบญจกิติ ระยะท่ี 1 (Benjakitti Park phase 1) : 61 ไร ่

3.) สวนเบญจกิติ ระยะท่ี 2-3 (Benjakitti Park phase 2-3) : 259 ไร ่ 

 ถึงแมว้่าทางสถาบนัอาศรมศิลป์จะไดร้บัมอบหมายใหด้แูลขอบเขตพืน้ท่ีเพียงในสว่นของ

ระยะท่ี 2-3 แตก่ารออกแบบยงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนงึถงึภาพรวมอย่างครอบคลมุทัง้โครงการ  

 “ สวนเบญจกิติใหป้ระโยชนก์บัเมืองอย่างไร ” 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 

 

 นอกจากการออกแบบใหพื้น้ท่ีแห่งนีเ้ป็นพืน้ท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ยังมีการ

ระดมความคิดเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดพืน้ท่ีสีเขียวในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ผูอ้อกแบบตอ้งการ

ส่งเสริมใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจในการสรา้งนโยบายเก่ียวกบัพืน้ท่ีสีเขียวเล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของสวนมากขึน้ ไม่ใช่เพียงการเป็นพืน้ท่ีนนัทนาการหรือออกกาํลงักายเพียงอย่าง

เดียว จึงเกิดคาํถามขึน้ว่า “แล้วสวนป่าเบญจกิติมีความสําคัญ ทาํหน้าที่อย่างไร หรือให้

ประโยชนอ์ะไรกับเมืองบ้าง ?”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แนวคิดการเป็นฟองนํา้ของเมือง (Sponge of the city) 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 
 

1. สวนสามารถช่วยแก้ปัญหาของเมืองในปัจจุบัน (The park that solve the problem 

of the city) เช่น  

 - การแกปั้ญหาเรื่องนํา้ท่วม นํา้แลง้ เพราะสวนสามารถเป็นพืน้ท่ีชุ่มนํา้ ทาํหนา้ท่ี

เป็นฟองนํา้ขนาดใหญ่ของเมืองได ้(Sponge of the city) การมีพืน้ท่ีผิวใหน้ ํา้สามารถซมึ

ลงไปใตผิ้วดินได ้สวนจะทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งเก็บนํา้(Storage) ใหก้บัเมืองในช่วงหนา้ฝน 

รวมถึงในช่วงหนา้แลง้ พืน้ท่ีนีจ้ะมีนํา้ระเหยขึน้มาจากใตดิ้นและส่งผลใหเ้รารูส้ึกเย็นขึน้

เม่ือเปรียบเทียบกับการยืนอยู่บนพืน้คอนกรีต จึงเกิดการออกแบบเป็นพืน้ท่ีบ่อเก็บนํา้

ขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซึ่งสามารถทาํหน้าท่ีเก็บนํา้ได้มากถึง 128,000 ลบ.ม. / บ่อ 

นอกจากนีย้งัมีออกแบบชายตล่ิงท่ีมีการคาํนึงถึงระดบัของนํา้ในช่วงปกติ ระดบันํา้วิกฤติ 

และระดบันํา้สงูสดุ 

 - สวนท่ีช่วยในการบาํบัดนํา้ (The park that purifies the city’s waste water)  

สวนมีความตอ้งการในการใชน้ ํา้ปริมาณมากเพ่ือดแูล รดนํา้ตน้ไม ้จึงเกิดเป็นแนวคิดใน

การนาํนํา้จากคลองไผ่สิงโตท่ีอยู่บริเวณขา้งเคียงของสวนป่าเบญจกิติมาบาํบดั โดยใช้

วิธีการบาํบดัแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed wetland) เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ 

เช่น การเติมอากาศ การใหแ้สงแดด การใชร้ะยะพกันํา้ การออกแบบความลาดชนั และ

การใชพื้ชนํา้ ซึ่งทาํใหค้่า BOD (Biochemical oxygen demand) ลดลงจนเหมาะสมกบั

การนาํไปใชต้่อได ้ส่งผลใหส้วนป่าเบญจกิติใชเ้พียงนํา้ฝนและนํา้จากการบาํบดัเท่านัน้ 

ไม่จาํเป็นตอ้งใชน้ ํา้ประปาจากภายนอกในการรดนํา้ตน้ไม ้

การเปรยีบเทียบค่า BOD ก่อน-หลงัเกิดโครงการสวนป่าเบญจกิติ 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 



2. เป็นสวนที่ใช้ทรัพยากรให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (The park that use 

resources for a maximum benefit) เช่น  

 - ตน้ไมเ้ดิม (Existing tree) ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนีน้ับว่าเป็นส่ิงมีค่าจึงถูกเก็บรกัษาไว้

ทัง้หมด และหากมีการเปล่ียนแปลงพืน้ผิวถนนจะทาํใหโ้ครงสรา้งตน้ไมถู้กรบกวน จึง

สง่ผลใหโ้ครงสรา้งถนนเดิมถกูเก็บรกัษาไวด้ว้ย กลบักลายเป็นผลดีเน่ืองจากลดคา่ใชจ้่าย

ในการก่อสรา้งและช่วยใหส้ามารถสญัจรไดส้ะดวกในระยะการก่อสรา้ง 

 - ถนนภายในโครงการเหล่านี  ้ได้ถูกปรับเปล่ียนให้กลายเป็นทางเดิน ทาง

จกัรยาน และครูะบายนํา้ (Eco canal) เพ่ือช่วยในการระบายนํา้และส่งไปยงับ่อเก็บนํา้

ทัง้หมด  

 - การปรบัเปล่ียนรูปแบบการใชง้านของอาคาร ประกอบไปดว้ย อาคาร 4 หลงั 

โดยมีแนวคิดท่ีจะใชง้บประมาณใหน้อ้ยท่ีสุด แต่ดูเรียบรอ้ยเม่ือเขา้มาใชง้าน จึงมีการ

ปรบัรูปแบบอาคารใหมี้การเช่ือมต่อกบัพืน้ท่ีสีเขียวมากขึน้ เช่น เปิดรบัแสงในช่วงเวลา

กลางวนัเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน เปิดใหมี้การระบายอากาศ (Ventilation) ทาํใหส้วนกับ

อาคารเป็นหนึ่งเดียวกนั และในส่วนของเศษคอนกรีตท่ีหลงเหลือจากการรือ้ยา้ย ไดถู้ก

นาํมาใชเ้ป็นโครงสรา้งหินในเกาะ (Mound) ของสวนเบญจกิติในลาํดบัตอ่ไป 

 - เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร เป็นพืน้ท่ีลุม่ตํ่า (Swamp land) มีนํา้ใตดิ้นสงู ทาํให้

พบปัญหารากตน้ไมไ้ม่มีท่ียึดเกาะ จึงไดศ้กึษาแนวคิด “รอ่งสวน” และนาํมาดดัแปลงให้

เขา้กบัสวนเบญจกิติเพ่ือแกปั้ญหาดินตืน้และการใหน้ํา้ (Irregation) และเลือกใชรู้ปทรง

วงกลมเพ่ือใหค้นสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุทิศทาง และเพ่ือใหเ้กิดการไหลเวียนของนํา้

ไดดี้ขึน้ในการบาํบดันํา้ รวมถึงการขุดและถมงานดินเหล่านี ้จะช่วยใหส้วนป่าเบญจกิติ

แห่งนีมี้เอกลักษณ์ แตกต่างจากสวนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย และพลิกให้ดินกลับมามี

คณุภาพดีอีกครัง้โดยไม่ตอ้งใชปุ้๋ ยหรอืสารเคมีในโครงการ 
 

ขณะก่อสรา้ง-หลงัการก่อสรา้งภายในโครงการสวนป่าเบญจกิติ 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 

 



 - มีการเลือกใชพื้ชตามแนวคิด Productive landscape หรอืสวนท่ีเลือกใชพื้ชพืน้

ถ่ินท่ีสามารถกินได ้รวมถึงมีพืน้ท่ีแปลงนาสาธิต ท่ีเปิดโอกาสใหค้นทั่วไปสามารถเขา้มา

ดาํนา และมีตน้ไมท่ี้ทาํการปลกูใหม่ประมาณ 5,600 ตน้ (20% ของพืน้ท่ีทัง้หมด) เลือก

ปลูกดว้ยวิธีการใชก้ลา้ไมท้ั้งหมด 400 กว่าชนิด ซึ่งจะสามารถกลายเป็นแหล่งเรียนรู ้

เก่ียวกบัพฤกษศาสตร ์(Botanical garden) ไดใ้นอนาคต 

พืน้ที่แปลงนาสาธิต 
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3. สวนเ ป็นระบบนิ เวศเพื่อการใ ช้งานของคน  (The park creating a holistic 

ecosystem for the people) โดยการใชง้านของคนภายในสวน ถูกแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั

ตามความสงู ไดแ้ก่ ระดบัพืน้ ระดบัทางยกระดบั และระดบั Skywalk เพ่ือใหเ้กิดความ

หลากหลายทางการใชง้าน เกิดเป็นเสน้ทางเพ่ือการเรียนรู ้การเป็นเสน้ทางสญัจรเพ่ือ

เช่ือมต่อพืน้ท่ีสวน รวมถึงเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดทุ้กสถานการณ ์เช่น นํา้ท่วม หรือ

รองรบัการใชง้านสาํหรบัทุกคน (Universal design) เหมาะสาํหรบัทุกกลุ่มผูใ้ชง้านและ

ทกุช่วงอาย ุอีกทัง้ยงัมีพืน้ท่ีท่ีรองรบักิจกรรมการใชง้านของคน  

บรรยากาศทางเดินภายในสวนป่าเบญจกิติ 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 



 

4. สวนเป็นระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต (The park for all Species) 

สวนเป็นระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เช่น ผึง้ นกมากกว่า 100 

สายพันธุ ์คา้งคาวแม่ไก่ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า สวนป่าแห่งนีส้ามารถนาํความหลากหลาย

ของระบบนิเวศกลบัมาและเห็นถึงความสามารถในการอยู่รว่มกนัของส่ิงมีชีวิตในเมืองได ้
 

นกกวา่ 100 สายพนัธุท์ี่พบในโครงการสวนป่าเบญจกิติ 
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5. สวนช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ป่า นํ้า และ

สิ่งแวดล้อม (The park to improve public understanding & knowledge about the 

ecology, forest, hydrology, and environment) 

 ผูอ้อกแบบตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านเขา้มาในสวนเบญจกิติแห่งนีแ้ลว้เกิดความเขา้ใจ

ในธรรมชาติ เล็งเห็นความสาํคญัของพืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีมีประโยชนใ์นแง่ต่าง ๆ มากกว่า

ความสวยงามเพียงอย่างเดียว มีพืน้ท่ีท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความรกัผ่านการเรียนรูเ้ก่ียวกับ

ธรรมชาติ และตอ่ยอดใหเ้กิดขึน้กบัสวนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เปิดโอกาสใหค้นมองเห็นถึง

ความสมัพนัธแ์ละการอยู่รว่มกนัของส่ิงมีชีวิตอย่างเอือ้เฟ้ือซึง่กนัและกนั 

บรรยากาศภายในสวนป่าเบญจกิติ 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 



พืน้ที่สีเขียวท่ามกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 

ภาพจากการบรรยายจาก คณุชชันิล ซงั 

   

สุดทา้ยนี ้จะเห็นไดว้่า พืน้ท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครมีปริมาณอยู่ค่อนขา้งนอ้ย เม่ือ

เปรียบเทียบกับพื ้นท่ีท่ีรายล้อมไปด้วยการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น นํา้ท่วม ฝุ่ นควนั หรือ อากาศรอ้นมากขึน้ ดงันัน้ การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและ

การเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม สวนป่าเบญจกิตินี ้จึงเป็นหนึ่งในหนทางของ

การแกปั้ญหาใหบ้รรเทาลงได ้และหวงัว่าในอนาคตจะเกิดพืน้ท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึน้ในประเทศไทย

ของเราเพ่ือเพิ่มคณุภาพชีวิตของคนและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ  

 

 “ การท่ีเราฟ้ืนฟธูรรมชาติในกลบัมา… ธรรมชาติก็จะฟ้ืนฟเูราเช่นกนั ” 
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00:00:00 MC 

(ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์        

ดร. ฉมาวงศ ์            

สรุยิจนัทร)์ 

สวสัดีครบั ขอตอ้นรบัท่านผูมี้เกียรติทุกท่านท่ีใหค้วามสนใจ และมาร่วมการ

ฟังการบรรยายพิเศษในโอกาสท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัไดก้่อตัง้และดาํเนินการมาครบ 90 ปี นบัเป็นโอกาสท่ีเราคิดว่า

จะคืนกาํไรสูส่งัคมเลยไดจ้ดัการบรรยายพิเศษโดยมีธีมหลกั คือ Architecture 

& Design For Society นะครบั เพราะว่าเราเห็นความสาํคญัในการส่งมอบ

ความรูใ้หก้ับสงัคม โดยงานนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากบริษัท Skulthai ซึ่งให้

ความรว่มมือเป็นอย่างดีในการดแูลใหเ้ราไดร้บัความสะดวกสบายในแง่ตา่ง ๆ 

เน่ืองจากเราเป็นคณะสถาปัตย์ฯ ผู้ท่ีเข้ามาฟัง หลาย ๆ ท่านจะเป็นคนท่ี

ทาํงานในแวดวงของการออกแบบ เรายังสามารถได้รับพวต. ถ้าหากเรา

ลงทะเบียนแลว้ สามารถเอาการอบรม หรือเขา้ฟังการบรรยายในครัง้นีเ้ขา้ไป

นบัเป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในเชิงวิชาชีพ วิชาการของเราได ้

ใครท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน อย่าลืมลงทะเบียนและสอบถามเรื่องพวต.ไดน้ะครบั 

00:01:39 ในวันนีไ้ด้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร  ์ฝ่าย

วิชาการ รองศาสตราจารย ์ดร.วารชิา วงศพ์ยตั ซึ่งจะใหเ้กียรติมารว่มเปิดงาน

และมอบของท่ีระลกึ ขอเรยีนเชิญท่านรองคณบดีครบั 

00:02:05 รอง 

ศาสตราจารย ์

ดร.วารชิา 

วงศพ์ยตั 

ขอสวสัดีผูเ้ขา้ฟังทกุท่าน ไม่ว่าจะเป็นนิสิตปัจจบุนั บณัฑิต ศิษยเ์ก่า สถาปนิก 

ภูมิสถาปนิก และผู้ท่ีสนใจในหัวขอ้การบรรยายในครัง้ท่ีทุกท่านนะคะ ขอ

สวัสดีและกล่าวตอ้นรบัอีกรอบหนึ่ง นอกจากนีข้อขอบพระคุณท่านหัวหนา้

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม (อาจารย์หน่อ) ท่ีช่วยในการจัดการและเชิญ

วิทยากร และหวัขอ้การบรรยายในวนันีก็้เช่ือว่า เราน่าจะเห็นแนวคิด แนวทาง 



เบือ้งหลังการทํางานของงานภูมิสถาปัตยกรรมท่ีเรียกได้ว่าเป็นสวนป่า

สาธารณะท่ีสาํคญั เป็นเหมือนหวัใจ เหมือนโอเอซิสกลางเมืองท่ีเอือ้ประโยชน์

ให้กับชาวเมืองได้มีคุณภาพชีวิต ท่ี ดี  ได้มี พื ้น ท่ีสันทนาการท่ีดี  แล้วก็

ขอขอบพระคณุมาก คณุชชันิล ซงั ท่ีใหเ้กียรติมาบรรยายในครัง้นี ้สาํหรบัผูฟั้ง

ท่ีเคยเข้าร่วมการบรรยาย เราจะเห็นความต่อเน่ืองของธีมในเชิงของภูมิ

สถาปัตยกรรม ในเทอมท่ีแลว้เรามีการบรรยายเรื่องของภมูิสถาปัตยกรรมกบั

การอนรุกัษ์ วนันีก็้จะเป็นเรื่องของการออกแบบ ทีมงาน ทีมเวิรค์ในการทาํให้

สวนเบญจกิตินีเ้กิดขึน้จริงได ้และครัง้หนา้จะเป็นเรื่องของภูมิสถาปัตยกรรม

ในอนาคตนะคะ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผูฟั้งในวนันีจ้ะใหค้วามสนใจทัง้ในครัง้นี ้

และครัง้หนา้ดว้ย ขอใหเ้พลิดเพลินกบัการบรรยายในวนันีค้ะ่ สวสัดีคะ่ 

00:03:51 MC 

(ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์        

ดร. ฉมาวงศ ์            

สรุยิจนัทร)์ 

สาํหรบัประวติัของวิทยากรท่ีจะมาใหค้วามรู ้หรือมาเล่าเรื่องใหเ้ราฟังในวนันี ้

นะครับ ไม่ใช่ใครท่ีไหนไกล เคยเรียนกับผมมา เรียกว่าเป็นลูกศิษย์จาก

ภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม จบปรญิญาตรีท่ีน่ี ปัจจบุนัทาํงานท่ีสถาบนัอาศรม

ศิลป์ เด๋ียวรายละเอียดปลีกย่อยใหโ้อกาสคุณชัชนิล ซงัเล่าเองเลยดีกว่า ถา้

อย่างนั้นทุกคนคงอยากจะไดย้ินไดฟั้งเรื่องราวของสวนป่าเบญจกิติ และ 

Nature-Based Solutions ว่ามีท่ีมาท่ีไป หรือว่ามีเรื่องราวท่ีน่าสนใจอย่างไร 

ขอเชิญพบกบัคณุชชันิล ซงัครบั 

00:04:40 คณุชชันิล ซงั สวสัดีคะ่ เรยีนท่านรองคณบดี และอาจารยฉ์มาวงศน์ะคะ ก็เรยีกวา่เป็นรุน่พ่ีก็

ไดค้่ะ ช่ือทิพย ์จบจากภูมิสถาปัตย ์ปัจจุบนัก็ทาํงานอยู่ท่ีสถาบนัอาศรมศิลป์

มาประมาณ 8 ปีแลว้ ก่อนหน้านีก็้เคยทาํหลาย ๆ ท่ี เคยทาํท่ีบริษัท ฉมา 

จาํกัดดว้ยนะคะ วนันีรู้ส้ึกขอบคุณ ขอบพระคณุและดีใจมาก ๆ ท่ีไดก้ลบัมา 

จรงิ ๆ แลว้สวนป่าเบญจกิติ ถือว่าทิพยเ์ป็นตวัแทนมาเลา่แลว้กนั เพราะว่าใน

ทีมมีคนเยอะมาก ทิพยเ์ป็นหนึ่งในทีมท่ีมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นการมาเล่าแชร์

ประสบการณ์ร่วมกันว่าตอนท่ีเราทาํ มันมีอะไรบา้ง มีข้อดี มีข้อผิดพลาด

อะไรบา้ง จะขอเปิดวิดีโอสัน้ ๆ สาํหรบับางท่านท่ียงัไม่เคยไปนะคะ  

00:05:39 [วิดีโอประกอบการแนะนาํโครงการสวนป่าเบญจกิติ] โครงการนี ้เราประกวด

แบบ จากพืน้ท่ีของโรงงานยาสบูทัง้โครงการ ทัง้สวน 450 ไร่ แต่ว่าส่วนท่ีเรา

ประกวดแบบตอนนั้นก็คือ 259 ไร่ เป็นโครงการของกรมธนารักษ์จัดให้



ประกวดแบบ และผูท่ี้ใหง้บประมาณในการก่อสรา้งก็คือโรงงานยาสบู โรงงาน

ยาสูบตอ้งยา้ยพืน้ท่ีออกเพราะว่าในรฐับาลของคุณอนันต ์ก็ไดเ้ปล่ียนพืน้ท่ี

ตรงนีเ้ป็นพืน้ท่ีสีเขียวตัง้แต่ตอนนัน้ ประมาณ 30 กว่าปีมาแลว้ ก็มีโครงการนี ้

เกิดขึน้เลยมีเฟสต่าง ๆ เรื่อยมาประมาณ 3 เฟสดว้ยกนั ปัจจบุนัถือว่า 450 ไร่

ไดท้าํสมบูรณแ์ลว้ แต่ว่าเน่ืองจากว่าระยะเวลาท่ี 450 ไร่ไดท้าํในช่วงสดุทา้ย

มันล่วงเลยมาจากตอนท่ีไดท้าํสวนนํา้หลายปีมาก เพราะฉะนัน้สวนนํา้ก็จะ

เริ่มเส่ือมโทรมไป มนัไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัมาก หวงัว่าในอนาคตมนัจะไดเ้ช่ือมต่อ

กนั ปัจจบุนัสวนก่อสรา้งแลว้เสรจ็มาประมาณ 2 ปีกว่าแลว้ มีคนเขา้มาดงูาน

เยอะมาก ๆ มีสว่นท่ีเราตอ้งไปแชรไ์ปเลา่ในท่ีอ่ืนฟังดว้ย วนันีก็้จะถือโอกาสมา

เล่า ปัจจบุนัท่ีน่ีเป็นท่ีส่องนกสาํหรบัคนท่ีสนใจ มีนกมากกว่า 100 สายพนัธุท่ี์

กลบัมาท่ีน่ี ซึ่งอนันีเ้ป็นการ Collect โดยผูด้นูกและคนท่ีมาดว้ย Application 

เป็นวิดีโอสัน้ ๆ ท่ีใหเ้ห็นภาพรวมของสวน เด๋ียวจะขอเล่าหรือขอแชรว์่าตอนท่ี

ทาํมีอะไรเกิดขึน้บา้งนะคะ 

00:08:09 คณุชชันิล ซงั มีใครเคยไปท่ีน่ีบา้งไหมคะ ? ขอบคณุค่ะ แต่ไม่ถามว่า Feedback เป็นยงัไง

นะคะ ใหฟั้งก่อนแลว้คอ่ยถามแลว้กนัคะ่ [ภาพแนวคิดสวนป่าเบญจกิติ : สวน

ป่า + นํา้] ก็จรงิ ๆ สวนป่าเบญจกิติ ท่ีเป็นสวนป่าเพราะวา่ตัง้แต่ท่ีเราประกวด

แบบ เขาใชแ้นวความคิดนีเ้พราะ TOR หรือขอ้กาํหนดใหเ้ป็นสวนป่าอยู่แลว้ 

แต่ว่าเรามาคยุกนัในทีมว่าคาํวา่ สวนป่า ในความหมายท่ีเราเขา้ใจ หรือคิดว่า

มนัจะเป็นประโยชนจ์ะเป็นอย่างไร เราเลยมาท่ีคาํว่า “สวนป่า + นํา้” [ภาพ

พระราชดาํรสัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง] 

และดว้ยโครงการนีท้าํขึน้เพ่ือเฉลิมใหก้ับสมเด็จพระนางเจา้พระพนัปีหลวง 

ครบ 5 รอบ ตอนท่ีรฐับาลประกาศวา่เอาพืน้ท่ีนีย้กใหก้บัคนกรุงเทพ ฯ เพ่ือเป็น

ของขวญัใหก้บัพระองคท์่าน มนัก็เลยมีพืน้ท่ีสีเขียวนีจ้นถึงปัจจบุนั ตอนนัน้เรา

ก็เลยกลบัไปดวู่าความเป็นท่ีมาท่ีไปของพืน้ท่ีตรงนีคื้ออะไร จึงมาดว้ยแนวคิด

ป่ากับนํา้ แลว้ก็ตรงกับพระราชดาํริของพระองคท์่านดว้ยท่ีทาํเรื่องป่ากับนํา้

เลยเป็นท่ีมาท่ีสอดคลอ้งกนันะคะ 

00:09:18 คณุชชันิล ซงั [ภาพแผนท่ีสวนป่าเบญจกิติ] พืน้ท่ีโครงการ (สีแดง) ท่ีทกุคนคุน้เคยกนั อดีต

ของพืน้ท่ีตรงนีก็้เหมือนกับพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในกรุงเทพ ฯ ซึ่งก็คือสวนผัก ซึ่งถ้า



ยอ้นกลบัไปเม่ือ 60-70 ปีท่ีแลว้มนัก็ยงัเป็นพืน้ท่ีแบบนัน้อยู่ แลว้มนัก็ค่อย ๆ 

ถูกเปล่ียนใหก้ลายเป็นโรงงานซึ่งมีอาคารหนาแน่นมาก ตอนท่ีเราประกวด

แบบและไปดพืูน้ท่ีไซต ์ก็ยงัเป็นแบบนีอ้ยู่ และยงัผลิตยาสบูอยู่ และในปี 2021 

เริม่มีกระบวนการก่อสรา้ง เป็นกระบวนการท่ีเริ่มมีการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี และ

ในปี 2022 จงึไดเ้ห็นวา่เป็นพืน้ท่ีเขียวแบบนี ้ปัจจบุนัเราให ้Concept หลกัของ

สวน คือเป็นสวนท่ีทาํเรื่องของ Nature-Based ตอนท่ีทาํก็ไม่เขา้ใจเหมือนกนั

ว่า Nature-Based คืออะไร ตอนแรกเราก็ทาํไปตามส่ิงท่ีเราคิดว่ามันเป็น 

Concept การทาํ แลว้ก็เพิ่งมาเขา้ใจในความเขา้ใจของเราว่าคือ การท่ีมัน

เติบโตหรือพฒันาไปดว้ยการแกปั้ญหาหรือวา่การกระทาํบางส่ิงบางอย่างดว้ย

การใชก้ระบวนการทางธรรมชาติเขา้มา [ภาพแผนผงัโครงการสวนป่าเบญจกิ

ติ 3 เฟส] พืน้ท่ีโครงการ จะเห็นว่าในสวนเบญจกิติมีรัว้กัน้เยอะมาก มีท่ีมา

จากเม่ือ 30 กว่าปีท่ีแลว้เรามีนโยบายจากรฐับาลใหคื้นพืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสีเขียว 

โดยกระบวนการท่ีจะยา้ยออกต่าง ๆ มนัมีขัน้ตอน กินระยะเวลามาเน่ินนาน 

เพราะฉะนัน้ช่วงแรกก็จะเป็นสวนนํา้ (พืน้ท่ี 130 ไร่) ช่วงต่อมาก็เกิดเป็นสวน

ป่าระยะท่ี 1 หรอืตรงบรเิวณท่ีจอดรถก็เลยมีรัว้ และทางกรมธนารกัษไ์ดเ้ปิดให้

มีการประกวดแบบในระยะสุดท้าย (ระยะท่ี 2-3) อันนีจ้ึงเป็นท่ีมาว่าทาง

สถาบนัอาศรมศิลป์เขา้มาประกวดแบบในระยะท่ี 2-3 ตอนท่ีประกวดแบบเรา

ก็ไดคิ้ดในภาพรวม แต่ว่าดว้ยความรบัผิดชอบหรือว่า Scope งาน ทาํใหต้อ้ง

เนน้ในสว่นตรงนีก้่อน  

00:11:36 คณุชชันิล ซงั [ภาพ What does Benjakitti Forest Park Provide ?] จริงๆ แลว้ตอนท่ีทาํ

ไม่ไดมี้ความตัง้ใจเป็นอ่ืนใดนอกจากมนัเป็นพืน้ท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลาง

เมืองท่ีนาน ๆ ที เราถึงจะมีพืน้ท่ีแบบนีใ้นการประกวดแบบ เพราะฉะนัน้เราก็

ระดมความคิดกนัว่าเราจะทาํอะไรกนัไดบ้า้งในทีมจึงมีคาํถามว่า เราอยากให้

มีพืน้ท่ีสีเขียวแบบนีเ้ยอะ ๆ ในเมืองไทย เราจะทาํยังไงไดบ้า้ง จึงมาตกท่ีว่า 

เราอยากจะทาํสวนท่ีเป็นมากกว่าสวน คือเราอยากใหผู้ท่ี้มีความสามารถใน

การตดัสินใจหรือเกิดนโยบายแบบนี ้เห็นความจาํเป็นและอยากท่ีจะใหมี้พืน้ท่ี

แบบนีเ้ยอะ ๆ ไม่ใช่เฉพาะแค่เพ่ือใหเ้ราออกกาํลังกาย มันก็เลยเป็นสวนท่ี

มากกว่าสวน และคาํถามก็คือว่า เพราะฉะนัน้สวนควรจะใหอ้ะไรกบัคนหรือ

วา่ใหอ้ะไรกบักรุงเทพ ฯ บา้ง 



00:12:24 คณุชชันิล ซงั [ภาพแนวคิด 1 : The Park that solve the problem of the city] อนัท่ีหนึ่ง

เลยก็คือง่าย ๆ เลย ไม่ไดมี้อะไรสลบัซบัซอ้น สวนนีถ้า้มนัจะมีประโยชนก็์คือ

มนัจะช่วยแกปั้ญหา ณ ปัจจุบนัท่ีเราเป็นอยู่ ง่าย ๆ ก็คือ เรามีปัญหาเรื่องนํา้

ท่วมและในช่วงหนา้แลง้ นํา้ขาดแคลน จรงิ ๆ สวนหนึ่งสวนสามารถแกปั้ญหา

นีไ้ด ้สวนเป็นเหมือนพืน้ท่ีชุ่มนํา้ เป็นเหมือนฟองนํา้ขนาดใหญ่ เราอาจจะมี

เนือ้ท่ีขา้งบนแค่ 259 ไร่ แต่ว่าเรามี storage นํา้ขา้งล่างอีกมหาศาล ถา้เรามี

พืน้ท่ีท่ีใหน้ ํา้สามารถซึมลงไปได ้นั่นหมายความว่าเราสามารถท่ีจะเก็บกกันํา้

ไดใ้นช่วงหนา้ฝน เก็บนํา้ใหก้บัเมืองได ้ในขณะท่ีช่วงหนา้แลง้ ถา้เราไปยืนใน

พืน้ท่ีแบบนีก้บัพืน้ท่ีคอนกรีต เราจะรูส้กึไดถ้ึง อณุหภมูิท่ีมนัแตกต่าง อณุหภมูิ

ท่ีมนัเปล่ียนแปลง ก็คือว่าในพืน้ท่ีแบบนี ้ตวัของนํา้จะระเหยขึน้มาจากใตดิ้น 

เพราะฉะนัน้มนัก็จะมีความเย็นใหก้บัเรามากขึน้ นั่นก็คือเป็นหนึ่งในเหตผุลท่ี

เรียบง่าย แต่ว่ามีความสาํคัญกับการดาํรงชีวิตของเราค่ะ [ภาพ Urban 

reservoir] ท่ีน่ีเราก็เลยมีบ่อเก็บนํา้หลาย ๆ บ่อขนาดใหญ่ บ่อนีส้ามารถเก็บ

นํา้ได ้128,000 ลบ.ม. แลว้ก็ในขณะเดียวกนั ถา้เรามีการจดัการบรหิารบ่อนํา้

นีใ้นช่วงท่ีมีพายเุขา้มา เราสามารถช่วยแบ่งเบารบันํา้จากพายไุด ้2 ลกู ซึ่งมนั

ก็คือการบริหารจดัการหรือเป็นแกม้ลิงนํา้ขนาดใหญ่ไดใ้หก้บับริเวณนี ้[ภาพ

การวิเคราะหก์ารหน่วงนํา้ของระบบบ่อหน่วงนํา้]  การออกแบบมีผลยงัไงกบั

เรื่องนี ้ก็คือ มีการคิดถึงเรื่อง นํา้ในระดบัปกติ ในช่วงท่ีนํา้นอ้ยเราก็จะยอมให้

สวนมีนํา้ลดลงได ้แลว้ก็ในช่วงท่ีเราตอ้งการการรบันํา้จากหนา้ฝน เราก็จะมี 

water table เอาไว ้ท่ีสามารถท่ีจะเก็บนํา้ไดอี้ก เพราะฉะนัน้การออกแบบพืน้ท่ี

ชายตล่ิง ความลึก หรือว่าส่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีการเก็บกกันํา้ สามารถท่ีจะช่วยใน

เรื่องนีไ้ดเ้พ่ือจะตอบกลบัไปในเรื่องของการเป็นพืน้ท่ีเก็บนํา้ พืน้ท่ีฟองนํา้แลว้ก็ 

[ภาพเปรียบเทียบนํา้ Run-off บริเวณถนน] จริง ๆ แลว้สวนนีเ้ราออกแบบมา

เพ่ือใหน้ํา้ท่วม จะเห็นว่านีคื้อในช่วงเวลาท่ีฝนตกในกรุงเทพเม่ือปีท่ีแลว้ท่ีฝน

ตกหนักมาก ในสวนนีน้ ํา้ท่วมแต่ว่าภายในไม่ถึง 1 ชั่วโมง นํา้ก็จะหายไป ซึ่ง

จริง ๆ ถามว่าทาํไมเราถึงออกแบบใหน้ํา้ท่วม เพราะว่าพืน้ท่ีเหล่านี ้คือเป็น

พืน้ท่ีท่ีเราสามารถท่ีจะอยู่รว่มกบันํา้ได ้แต่ว่า เราจะอยู่รว่มกบันํา้ในช่วงเวลา

ท่ีเอือ้ประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั นั่นหมายความว่า ในช่วงท่ีมีฝนตกหนกั นํา้ท่วม 

นํา้ก็จะ collect ท่ีน่ี แลว้ก็คอ่ย ๆ ซมึลงไปขา้งลา่ง แตช่่วงนัน้คนก็อาจจะอยูใ่น



พื ้นท่ีตรงอ่ืน แต่ในช่วงท่ีนํ้าซึมลงไปแล้ว คนก็สามารถมาใช้พื ้นท่ีนี ้ได้ 

เพราะฉะนั้นท่ีน่ี ระบบระบายนํา้ เราไม่ไดมี้การทาํท่อขนาดใหญ่ เราใชท้่อ

ระบายนํา้เดิมของสวน ของโรงงานยาสบูท่ีมีมา แลว้ก็เอานํา้ทัง้หมดเขา้ไปใน

บอ่เก็บ และท่ีเหลือก็จะเป็นระบบของการซมึลงดินทัง้หมด  

00:15:35 คณุชชันิล ซงั [ภาพ The park that purifies the city’s waste water] สวนแห่งนี ้เป็นสวนท่ี

ช่วยในการบําบัดนํ้า จริง ๆ แล้วสวนมันต้องใช้นํ้าเพราะว่าต้องเอามา 

maintenance ต้นไม้ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสวนท่ีเรากําลังจะปลูกขึ ้นมาใหม่ 

เพราะฉะนัน้แหล่งนํา้ท่ีเราจะมีได ้ก็คือการเก็บนํา้จากนํา้ฝน อีกแหล่งหนึ่งก็

คือว่า เราโชคดีท่ีเรามีคลองไผ่สิงโตเป็นเพ่ือนบา้นท่ีอยู่ในดา้นเหนือ เราก็เลย

มองกนัว่า เราอยากจะเอานํา้จากคลองไผ่สิงโตมาบาํบดัเพ่ือมาใชใ้นสวน อนั

นีก็้จะเป็น process ของการเอานํา้จากคลองไผ่สิงโตท่ีเป็นเพ่ือนบา้นเรามาใช ้

นาํมาบาํบัด และนาํกลับเขา้มาใชท่ี้ในสวนทั้งหมด [ภาพ Benjakitti Park 

Water Quality Measurement] การใช ้ไม่ใช่ว่าเป็นการเก็บนํา้แลว้ก็เอามา

บาํบดัทางดา้นวิศวกรรม แต่ว่าการบาํบดั คือใชว้ิธีการท่ีเรียกวา่ constructed 

wetland คือการบําบัดด้วยธรรมชาติ และการบําบัดมีขั้นตอนท่ีเป็น

วิทยาศาสตร์ ก็คือมีการเอานํ้าเข้าไปทดสอบใน  Lab และดูค่า BOD 

(Biochemical Oxygen demand) ดูเรื่องของคุณภาพของนํา้ และหลงัจาก

นั้น ก็ มีการวางแผนในเรื่ องการบําบัดด้วยการใช้หลักการทางด้าน 

constructed wetland นีม้าใช ้ปัจจบุนัค่า BOD ของนํา้ลดลงจาก 70 ในช่วง

หนา้แลง้เหลือไม่ถึงสิบ ซึ่งเอามาใชไ้ด ้[ภาพแผนท่ีคลองไผ่สิงโตท่ีอยู่ดา้นทิศ

เหนือของโครงการ] โดยท่ีเราบอกวา่เรามีความโชคดี เพราะวา่บรเิวณท่ีอยูท่าง

ตอนเหนือ ก็คือ คลองไผ่สิงโต ซึ่งจริง ๆ แลว้เขาอยู่นอกเขตของพืน้ท่ี แต่เขา

เป็นเพ่ือนบา้น เพราะฉะนัน้ตอนนัน้เรามองว่า ถา้เราจะทาํพืน้ท่ีตรงนีใ้หเ้ป็น

พืน้ท่ีสวนท่ีมีสขุภาพดี เพ่ือนบา้นเราก็น่าจะสว่นหนึ่งท่ีดีไปดว้ยกนั [ภาพระบบ

บาํบดันํา้แบบบึงประดิษฐ์] การบาํบดั ก็คือเราจะเริ่มจากส่วนท่ีเป็นดา้นบน 

จะเห็นวา่สว่นท่ีเป็นชายขอบทัง้หมด ถา้ตอนนีใ้ครท่ีเดินไปท่ีสวนเบญฯ จะเห็น

ว่าส่วนท่ีเป็นชายขอบ มันจะมีทางเดินและมันก็จะเป็นเหมือนพืชนํา้เต็มไป

หมด พืชนํา้เหล่านั้น คือ constructed wetland การบาํบัดนํา้จากไผ่สิงโต

ทัง้หมด และการออกแบบคือ การใชเ้รื่องของ การเติมอากาศ การใหแ้สงแดด 



ระยะพักนํา้ เรื่องของความลาดชัน การกักเก็บนํา้ และการใช้พืชนํา้แบบ 

active ในการบาํบดันํา้ เพราะฉะนัน้ชายขอบเกือบ 2 กิโลเมตรคือพืน้ท่ีบาํบดั

นํา้คลองไผ่สิงโตและ feed นํา้เขา้ไปในบ่อ 4 บ่อท่ีอยู่ขา้งใน เพราะฉะนัน้สวน

นีจ้ะมีนํา้จาก 2 แหล่งเท่านั้น ก็คือ นํา้ฝนและจากการบาํบัด เราไม่ได้ใช้

นํา้ประปาจากเมืองหรือภายนอกในการรดนํา้ตน้ไม ้[ภาพตน้ทางการบาํบดั

นํา้] อันนีก็้คือตน้ทางของการบาํบดันํา้ตรงถนนรชัดา นํา้จากไผ่สิงโตถูกสบู

ขึน้มา หลงัจากนัน้ก็ใชก้ารเติมอากาศดว้ยการใหม้นั gravity โดยการใหม้นั

เป็นนํา้ตกลงมา มันก็จะลงมาท่ีบ่อขา้งล่างท่ีมันเป็นบ่อผึ่งเพ่ือเติมเรื่องของ

แสงแดด หลงัจากนัน้บ่อผึ่งก็จะค่อย ๆ ปล่อยนํา้ลงไปขา้งล่างโดยใช ้gravity 

แลว้ก็ใชร้ะยะเวลาและ slope แค่ 1% [ภาพ Constructed wetland] แลว้ก็

ผ่านนํา้เหล่านี  ้ก็คือจะผ่านมาท่ีพืชนํา้ทั้งหมด พืชนํา้ก็จะทาํหน้าท่ีในการ 

active การบาํบัดนํา้ [ภาพพืชนํา้และทางเดิน] จะเห็นว่าพืชนํา้ท่ีอยู่ใกล้

บริเวณตน้ทางมากเท่าไหร่ ก็จะมีขนาดท่ีใหญ่มากเท่านั้น เพราะว่าเขาได้

อาหารท่ีสมบรูณม์าก เขาก็จะ active มาก แลว้พอถึงรอบหนึ่งเราก็ตอ้งมีการ

ตดัเขาเพ่ือใหเ้ขา active ขึน้มาเรื่อย ๆ สลบักนัไป [ภาพแสดงคณุนํา้ภาพก่อน

มีการบาํบดั] เพราะฉะนัน้จากนํา้ท่ีมีคา่ BOD ประมาณ 70 [ภาพแสดงคณุนํา้

ภาพหลงัการบาํบดั]  จะกลายมาเป็นนํา้แบบนีท่ี้อยู่ในสวน ซึง่การทดลองนีเ้รา

ใชม้าตัง้แต่ตอนท่ีสวนยงัไม่สรา้งเสร็จ ในระหว่างท่ีสวนมีการก่อสรา้งนี ้การ

ทดลองนีก็้คือไดเ้อานํา้จากไผ่สิงโตมาใชแ้ลว้นะคะ 

00:19:19 คณุชชันิล ซงั [ภาพแนวคิด 2 : The Park that uses resources for a maximum benefit] 

อนัท่ี 2 ก็คือวา่เม่ือสวนช่วยแกปั้ญหาแลว้ เราคิดวา่จะทาํยงัไงใหส้วนพดูถึงใน

มิติของเรื่องทรพัยากร ซึ่งเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีน่ีก็เลยจะพยายามออกแบบใหทุ้ก

พืน้ท่ีคิดถึงเรื่องทรพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ อย่างเช่นวา่ [ภาพ strategy : 

Reuse and recycle] ตน้ไมท่ี้อยู่ในพืน้ท่ีนีท้ัง้หมดเป็นของมีค่า [ภาพตน้ไม้

เดิมท่ีถกูเก็บรกัษาไว]้ เพราะฉะนัน้เราจะเก็บตน้ไม ้ตอนท่ีเรารวมกนั เราคิดวา่

เราจะเก็บตน้ไมทุ้กตน้ไว ้เพราะฉะนั้น นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทาํไม ณ 

ปัจจุบนัเวลาเราเดินเขา้ไปในสวนเบญฯ พืน้ท่ีตรงอ่ืนมนัจะเป็นธรรมชาติ แต่

ส่ิงหนึ่งท่ียงัคงมีอยู่เหมือนเดิมก็คือโครงสรา้งของถนนเดิม เพราะว่าโครงสรา้ง

ของถนนเดิมเหล่านี ้มนัจะตามไปดว้ยดา้นขา้งท่ีเป็นตน้ไมเ้ดิม เพราะฉะนัน้



เม่ือเราไปทาํอะไรกบัโครงสรา้งถนน ตน้ไมก็้อาจจะลม้ได ้เราก็เลยเลือกท่ีจะ

ไม่ทําอะไรกับถนน แล้วเก็บต้นไม้เดิมไว้ มันเลยกลับมาเป็นข้อดีว่า เรา

ประหยดัเงินไปเยอะมากกบัการไม่ตอ้งทาํถนน และในช่วงก่อสรา้งก็ทาํใหก้าร

ก่อสรา้งราบรื่นและสะดวกขึน้ อนันีก็้เป็นขอ้ดี ทกุตน้ท่ีมี เราเก็บทัง้หมด นอก

เสียจากว่าตน้เหล่านัน้มนัจะลม้ในช่วงท่ีพายุเขา้ มันมีการผุ มันตายไปดว้ย

อายุ หรือการไม่ไดด้แูล [ภาพโครงสรา้งถนนเดิมท่ีถกูเก็บไว]้  แลว้ก็เรื่องของ

ถนนท่ีบอกเม่ือกี ้จะสงัเกตไดว้่าดา้นขา้งเป็นตน้ไมห้มดเลย เพราะฉะนัน้เรา

ไม่ไดท้าํอะไรกบัถนน นั่นคือเหตผุลท่ีเราทาํ และเราเก็บถนนนีไ้วท้ัง้หมด แลว้ก็

ส่ิงท่ีเราทาํกบัถนนก็คือเราเปล่ียนถนนใหเ้ป็นทางเดินทางจกัรยานโดยการทาํ 

eco canal ตรงกลาง จริง ๆ มนัก็คือ ครูะบายนํา้ธรรมชาติเพ่ือช่วยระบายนํา้ 

เพราะฉะนัน้พืน้ท่ีนีเ้ราจะไม่ไดมี้การเพิ่มท่อระบายนํา้ แต่เราเพิ่มครูะบายนํา้

และเราตัดต่อท่อเดิมท่ีมีอยู่เอาเข้าบ่อนํา้ทั้งหมด ตัวท่ีเป็นถนนเดิมก็จะมี

บรรยากาศแบบนี ้ความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนในโรงงานยาสบูมนักวา้ง

มาก เพราะฉะนัน้เราสามารถมีพืน้ท่ีในการทาํทัง้ทางวิ่งและทางจกัรยาน และ

มีการใช ้eco canal หรือพืน้ท่ีระบายนํา้ธรรมชาติช่วยในการกัน้พืน้ท่ี ช่วยลด

ความแข็งของพืน้ท่ีลงไปได ้[ภาพโครงสรา้งอาคารเก่าท่ีถูกปรบัเปล่ียนใหม่] 

ในนีก็้จะมีการ renovate อาคารกลบัมาใช ้จริง ๆ แลว้การ renovate อาคาร

เป็นขอ้กาํหนดหนึ่งใน TOR ท่ีกาํหนดว่าตอ้งมีการ renovate อาคาร 4 หลงั

ดว้ยกนั แต่ว่าขึน้อยู่กบัแต่ละทีมว่าจะ renovate ยงัไง ของเราก็คือ renovate 

ดว้ยการใช ้budget ใหน้อ้ยท่ีสุด แลว้ก็ทาํยังไงก็ไดใ้หอ้าคารดูแลว้เสร็จใน

ตอนท่ีเขา้มาใช ้เพราะว่าอาคารท่ีน่ีมีเกือบ 80,000 ตร.ม. เม่ือคิดกลบัมาเป็น

ค่า renovate มันค่อนขา้งสูงเทียบกับงบประมาณท่ีมีทัง้สวน มันตอ้งมีการ

บริหารจัดการเพ่ือใหส้วนสามารถท่ีจะสรา้งใหแ้ลว้เสร็จได ้เพราะฉะนัน้ตัว

อาคารก็มีการปรับและก็ทาํใหมี้พืน้ท่ีท่ีเช่ือมต่อกับสวน [ภาพขณะรือ้ยา้ย

โครงสรา้งอาคารเก่า]  แลว้ก็ส่วนอ่ืน ๆ หลังจากท่ีมีการรือ้ยา้ยของโรงงาน

ยาสูบ ส่ิงท่ีเหลือไวก็้คือพืน้คอนกรีตเต็มไปหมด ส่ิงท่ีเราตอ้งทาํก็คือว่า พืน้

คอนกรีตเหลา่นี ้เราขอนาํกลบัมาใชโ้ดยการนาํมาทาํใหเ้ป็นหินขนาดเล็กแบบ

นี ้แลว้ก็เอาเหล็กออก [ภาพเกาะในสวนป่าเบญจกิติ] ในเกาะท่ีมีทัง้หมดใน

ปัจจุบนัคือฐานของเกาะ 500 กว่าเกาะก็คือคอนกรีตเหล่านีท้ัง้หมดท่ีมาจาก



พืน้เดิมท่ีมาจากโรงงานสูบ เพ่ือนาํมาเป็นการป้องกันการกัดเซาะและเป็น

เหมือนสว่นหนึ่งใหก้บัโครงสรา้งท่ีเป็นเกาะ ถา้ใครไปในช่วงหนา้แลง้ ก็จะเห็น

ว่ามีกอ้นหินพวกนีโ้ผลข่ึน้มา ปัจจบุนัเราแทบจะมองไม่ออกแลว้วา่มนัคือเกาะ 

มันเป็นแบบนีไ้ปแลว้ [ภาพ Reused existing concrete paving blocks]    

อ่ืน ๆ ก็มีอย่างเช่น เดิมในบรเิวณฟตุบาทต่าง ๆ เราก็เอาตวัหนอนเดิมกลบัมา

ใชใ้หก้ลายเป็นท่ีรองพืน้ของท่ีจอดจกัรยานในสวน [ภาพ Tobacco Factory 

is renovated into learning museum] อาคารท่ีบอกว่ามี 4 หลงัท่ีตอ้งเก็บไว ้

ก็คือ ภาพทางดา้นซา้ยจะเป็นอาคารขนาดใหญ่  โครงสรา้งภายในอาคารคือ

สวยมาก แต่ว่าเน่ืองจากว่ามนัเป็นอาคารโรงงานเพราะฉะนัน้ขา้งในก็จะทึบ

มาก ส่ิงท่ีในทีมทาํก็คือว่า ทาํยงัไงใหเ้ป็นการออกแบบท่ีประหยดัและช่วยใน

การลดพลงังาน จะเห็นว่าตวัอาคารจะเปิดเยอะมาก แลว้ก็อีกส่วนหนึ่งก็จะ

เช่นเดียวกนัก็คือตรงอาคารโกดงักีฬา 4 หลงั จะเห็นว่าปัจจบุนัเราไดเ้ปล่ียน

อาคารโกดงักีฬาเป็นอาคารท่ีแทรกตวัไปกบัธรรมชาติ ท่ีเราทาํแบบนีเ้พราะวา่

พื ้นท่ีเหล่านีก็้คือ มันเป็นพื ้นท่ีปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บพื ้นท่ี

ปริมาณเยอะค่า renovate มันจะสูงมาก ส่ิงท่ีทาํก็คือว่าเราเปิดให้มีแสง

ธรรมชาติเขา้มาเพ่ือลดการใชแ้สงในช่วงเวลากลางวนัเปิดใหมี้ ventilation 

เพ่ือเปิดใหล้มสามารถท่ี flow ได ้แลว้ก็เปล่ียนขา้งในใหเ้ป็นตน้ไมเ้พ่ือทาํให้

มนัช่วยในการกรองฝุ่ นกรองอากาศแลว้ก็เพิ่มออกซิเจนอนันี ้แลว้ก็ท่ีสาํคญัก็

คือทาํใหส้วนกบัอาคารเป็นหนึ่งเดียวกนั เพราะฉะนัน้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน

ของอาคารเราก็จะมองเห็นสวนแล้วมันก็เป็นการออกแบบท่ีช่วยในการ

ประหยดัเรื่องของการ renovate ดว้ย ถา้ไป ณ ปัจจบุนั ตอนนีม้นัเป็นโกดงัท่ี

มนัเปล่ียนเป็นอาคารกีฬาในรม่แลว้ แลว้ก็บรรยากาศท่ีเกิดขึน้มนัก็คือการเลน่

กีฬาในสวนโดยท่ีไม่ไดต้อ้งมีเครื่องปรบัอากาศอะไรเลยท่ีอยู่ ณ ตรงนี ้อนันีก็้

จะกลายจาก 3-4 อาคารแลว้มีการแหวกตรงกลางมนัก็เลยเกิดเป็น 6 อาคารท่ี

สามารถท่ีจะเป็นอาคารโกดงักีฬา [ภาพแผนท่ีระดบัความสงูนํา้ทะเล] แลว้อีก

เหตุผลหนึ่งว่าทาํไมสวนเบญฯ ตอ้งเป็นเหมือนบางคนเขาบอกว่าเป็นหลุม

ขนมครกแลว้ก็แลว้ก็มีบ่อนํา้ จริง ๆ มนัมีท่ีมา คือกรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีจริง ๆ 

ตอนท่ีเรียนก็รูว้่ากรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีอยู่ท่ีราบลุม่เป็นพืน้ท่ีป่าลุม่ตํ่า ก็เรียนมา

อย่างนีเ้หมือนกนั แลว้ก็จินตนาการไม่ออกวา่เป็นลุม่ตํ่ายงัไงจนมาทาํโครงการ



นีถ้ึงจะเขา้ใจเพราะวา่สีฟ้าท่ีเห็นทัง้หมด คือพืน้ท่ีท่ีมนัอยู่สงูจากระดบันํา้ไม่ถึง 

50 ซ.ม. เพราะฉะนัน้เวลาฝนตก การท่ีมนัจะตอ้งใชร้ะบบท่อเพ่ือจะ flow นํา้

ออกไปขา้งนอกมนัค่อนขา้งท่ีจะมีขอ้จาํกดั เพราะฉะนัน้จรงิ ๆ ก็คือระบบท่อท่ี

ผ่านมา เรามองวา่มนัสามารถท่ีจะพานํา้จากท่ีหนึ่งไปท่ีหนึ่ง แตม่นัไมส่ามารถ

ทาํใหม้นับรรเทาเรื่องของนํา้หรือว่าทาํใหม้นัลดความรุนแรงของนํา้ลงไปได ้

เพราะฉะนัน้มนัก็เลยเป็นเหตวุ่า จริง ๆ แลว้พืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีฟองนํา้นั่นแหละ

มันถึงจะช่วย อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นพืน้ท่ีลุ่มตํ่าเม่ือฝนตกมันก็มี

โอกาสท่วมสงู [ภาพร่องสวนในประเทศไทย] แลว้ในขณะเดียวกันตอนท่ีเรา

ขดุนํา้ท่ีสวนเบญ ฯ ท่ีเป็นบอ่ เราขดุไปไม่ถึงหนึ่งเมตร เราก็จะเจอนํา้แลว้ เราก็

เลย อ๋อ.. ท่ีเขาบอกว่านํา้ใตดิ้นสงูมนัก็คือแบบนีน่ี้เองซึ่งมนัเป็นเรื่องจรงิ แลว้

ตอนนัน้ก็ยงัไม่เขา้ใจว่าแลว้มนัจะมีผลยงัไง สดุทา้ยก็คือพอมาเดินในสวน ส่ิง

ท่ีเห็นก็คือว่าตน้ไมท่ี้ลม้ลงตอนท่ีฝนตก คือเขาลม้แลว้รากเขา ก็คือลงไปลงไป

ใตดิ้นนอ้ยมากเพราะว่ามนัลงไปเจอนํา้ เพราะฉะนัน้เขาก็จะไม่ไดมี้พืน้ท่ียึด

เกาะ เขาก็จะอยู่แลว้ก็รอวนัท่ีถา้สมมติุว่าพืน้ท่ีบนขา้งบนมนัไม่เพียงพอหรือ

ใหเ้ขายึดเกาะได ้เขาก็จะลม้ ซึ่งมนัเป็นอย่างนัน้หลายตน้มาก ทีนีก้ลบัมาท่ี

ภาพนีค้่ะ จนไดรู้ว้่าจริงๆแลว้ร่องสวนท่ีท่ีเราเห็นตัง้แต่เด็กค่ะ มนัมีประโยชน์

มหาศาล ก็คือว่าอันท่ีหนึ่งก็คือว่าร่องสวน มันถูกขุดขึน้มาเพ่ือเอาดินขึน้มา

โปะดา้นบนเพ่ือใหต้น้ไมมี้พืน้ท่ียึดเกาะมากขึน้ อันท่ีสองก็คือร่องสวน มัน

เหมือนเป็น irrigation คือระบบรดนํา้ธรรมชาติชัน้ดีท่ีเราไม่ตอ้งทาํอะไรเลย 

เพราะว่ารากก็คือจะสามารถท่ีจะแผ่ไปหานํา้ไดแ้ละนํา้ก็จะแผ่เขา้มาหาราก

เอง เพราะฉะนั้นอันนีคื้อระบบการทาํ เรียกว่าการใชธ้รรมชาติในการดูแล

ตวัเอง 100%  แลว้ท่ีสาํคญัก็คือว่าเม่ือตน้ไมโ้ต ตน้ไมท่ี้แผ่ก่ิงกา้นก็จะช่วยลด

การระเหยของนํ้าได้อีก เพราะฉะนั้นมันคือวัฏจักรของการทํางานของ

ธรรมชาติจรงิ ๆ นั่นก็เลยเป็นท่ีมาของหลมุอนันี ้[ภาพ cut and fill earth work 

techniques in the Thai conventional agricultural wisdom method] เรา

ออกแบบอนันีเ้ป็นหลมุ เป็นเนินเพราะว่ามีท่ีมาจากรอ่งสวน แลว้ทาํไมถึงตอ้ง

เป็นกลม ๆ ? เพราะเรามองว่าสวนคือทกุคนเขา้ถึงไดเ้พราะฉะนัน้ไม่ว่าคณุจะ

อยู่ดา้นไหน มนัก็จะตอ้งสามารถท่ีจะเขา้ไดเ้ป็นดา้นหนา้ทัง้หมด วงกลมมนั

จะไม่มีด้านหน้าด้านหลัง และท่ีสําคัญในสวนนี้เราต้องมีการบําบัดนํ้า



ธรรมชาติดว้ยเพราะเราใชพื้ชนํา้เพราะฉะนัน้พืน้ท่ีของบ่อนํา้เราไม่อยากใหม้นั

มีจุดท่ีเป็น Dead end เพราะฉะนัน้วงกลมมนัจะช่วยได ้เพราะว่าระบบการ 

f low นํ้าในบ่อมันไม่ได้เป็นการ  f low เหมือนแม่นํ้า ท่ีมันเป็นทางยาว 

เพราะฉะนัน้ระบบนีก็้ยงัพอจะช่วยลดขอบของจดุท่ีเป็น Dead end ลงไปได ้น่ี

คือท่ีมาของการทาํเป็นบ่อแบบนี  ้แล้วก็ในการออกแบบทั้งหมดท่ีเป็นบ่อ

เหลา่นี ้มนัตอ้งมีงานดินเกิดขึน้ มนัมีการขดุและถมทัง้หมดในนี ้ซึง่มนัเป็นการ

เอาการขุดและถมมาช่วยทาํใหส้วนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีงบประมาณจาํกัดนี ้

สามารถท่ีจะ impact แลว้เป็นท่ี ๆ คนเขา้มาแลว้รูส้กึวา่สวนมนัมีจดุท่ีอยากจะ

มามากขึน้ มันก็เลยเป็นการออกแบบโดยการใชง้านดินเป็นหลัก โดยใชร้ถ

แมคโครขุด แลว้ท่ีการขุดดินทัง้หมดท่ีน่ีเรา balance ดิน 100% ไม่มีการเอา

ดินออก ไม่มีการนาํเขา้ ดินท่ีเกิดท่ีน่ีก็คือขุดและถมในนี ้และท่ีสาํคญัก็คือว่า

ดินท่ีช่วยในการปลกูตน้ไมท่ี้น่ีก็คือใชห้นา้ดินท่ีน่ีมาผสมในนีด้ว้ยเพราะฉะนัน้

ทั้งหมดคือการจัดการดินทั้งหมด แลว้ขอ้ดีของการจัดการดินมันก็เป็นขอ้ดี

กลบัมาอีกว่า ตรงบ่อท่ีเห็นทัง้หมด 4 บ่อตรงนี ้ถา้กลบัไปดูภาพแรก มันคือ

พืน้ท่ีกลุม่อาคารของโรงงานยาสบูท่ีมนัแนน่มาก มนัถกูทบัถมมาเป็นเวลา 50-

60 ปีแลว้เพราะฉะนัน้ ดินเขาไม่ไดมี้อากาศหายใจเลยนะคะ คือคณุภาพดิน

ไม่ดี เพราะฉะนั้นการขุดและถม มันเหมือนเป็นการพลิกฟ้ืนคุณภาพดินให้

กลบัมาอีกครัง้นึงดว้ยวิธีการธรรมชาติโดยท่ีเราไม่ตอ้งใชปุ้๋ ยหรือสารเคมีเขา้

มาช่วย เพราะฉะนัน้อนันีก็้เป็นอีกหนึ่งในส่ิงท่ีเราไดก้ลบัมาจากการทาํบอ่อนันี ้

ปัจจบุนัในบ่อนํา้ทัง้หมดไม่มีระบบรดนํา้ ใชร้ะบบธรรมชาติ 100% ท่ีเห็นเขียว 

วนัท่ีเราปลกูตัง้แต่วนัแรกท่ีเราปลกูท่ีสวน ปัจจุบนัก็ยงัเป็นชนิดเดิมท่ีมนัเป็น

ระบบของมนัท่ีมนัเป็นแบบนีม้าตลอดไม่มีการเปล่ียนพืช เพราะฉะนัน้อนันีคื้อ

มนัก็พิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่าระบบธรรมชาติมนัสามารถจดัการตวัเองได ้แลว้ก็ท่ี

เห็นว่าทาํไมถึงมีคนัดินท่ีเป็นทัง้บ่อนํา้ 2 บ่อ บ่อนํา้ท่ีอยู่ตรงกลางน่ีคือบ่อนํา้

ลึกก็คือลึกประมาณ 2.50 - 3 เมตร บ่อนํา้ท่ีลกึ เราเอาไวใ้นการ storage นํา้ 

รดนํา้ตน้ไม ้เพราะฉะนัน้ในช่วงหนา้แลง้ ถา้นํา้จากกนับาํบดัเขา้มา เรายอมให้

นํา้ลดไดใ้นบอ่นํา้ลกึเพราะฉะนัน้ก็จะลดลง แตใ่นบอ่นํา้ตืน้ 2 บอ่นีจ้ะไม่ตอ่กนั 

บ่อนํ้าตืน้จะเป็นบ่อท่ีมีพืชนํา้เยอะมาก ซึ่งจะเป็นบ่อท่ีช่วยบาํบัดนํา้จาก

บริเวณท่ีเป็นถนนหรือว่าจากบริเวณดา้นบนลงมาก่อนจะลงบ่อดว้ย และท่ี



สาํคัญบ่อนํา้ตืน้เป็นเหมือนพืน้ท่ีท่ีใหค้นไดม้าเดินเล่นพักผ่อน ผ่อนคลาย 

เพราะฉะนัน้เราสามารถท่ีจะมีนํา้อยู่ในบ่อนํา้ตืน้แค่ 10 ซ.ม.ในช่วงหนา้แลง้ก็

ไดเ้พราะฉะนัน้มนัก็จะยงัเขียวอยู่ อนันีม้นัก็คือการใช ้Design solutions ใน

การช่วยทาํใหใ้นช่วงหนา้แลง้เราสามารถท่ีจะยงัไดใ้นพืน้ท่ีบางพืน้ท่ีในขณะท่ี

อีกส่วนหนึ่งก็คือเรายอมให้นํา้มันลดได้ แล้วอันนีก็้คือเป็นภาพของพืน้ท่ี

เหล่านีท่ี้มันมีทัง้ส่วนท่ีเป็นนํา้ลึกและนํา้ตืน้ [ภาพอาคารโรงงานยาสูบเก่า] 

แลว้ก็ท่ีบอกว่าเรามีการเปล่ียน อันนีก็้คืออาคารเม่ือกีท่ี้เป็นอาคารโรงงาน

ยาสบู เดิมมนัเป็นแบบนี ้ถา้ใครเขา้ไปในโรงงานแลว้วิ่งผ่านตรงนีเ้ดิมมนัคือท่ี 

loading ของโรงงาน [ภาพแปลงนาสาธิต] ปัจจบุนัมนัเปล่ียนเป็นแปลงนา คือ

ใชร้ะดับเดิม นํา้ท่ีมาจากแปลงนาก็คือนํา้จากการบาํบดัแลว้ก็นาํขึน้มาเป็น

แปลงนา จรงิ ๆ ท่ีน่ีก็คือจะเป็นเหมือนแปลงนาสาธิต เราอยากใหเ้ด็ก ๆ ไดม้า

ดาํนาท่ีน่ี แล้วก็ตอนเริ่มแรก เขาก็จะมีกรมการข้าวมาดาํให้ก่อน [ภาพ 

Productive landscape design] แลว้ในสวนก็คือการใชพื้ชทัง้หมดจะเป็น

เหมือน productive plant ก็คือว่าเป็นสวนท่ีพดูถึงการใชพื้ชพืน้ถ่ินท่ีสามารถ

กินได ้อย่างพืชนํา้ ก็คือสามารถกินไดแ้ละช่วยในการบาํบดันํา้ตอนช่วงท่ีโควิด

คือท่ีสวนก็คือตอ้งปิดแลว้ก็คนงานออกไม่ได ้แต่ส่ิงท่ีเขาไดจ้ากสวนคือเขาไป

เก็บผกัท่ีเขาปลกู ในช่วงท่ีก่อนหนา้นีท่ี้เป็นพืชนํา้แลว้ก็เอากลบัมากิน แลว้ก็

ท่ีน่ีถา้ใครไปอาจจะไม่ไดส้งัเกตซึ่งไม่แน่ใจว่าสงัเกตไหม แต่ว่าการออกแบบก็

คือว่า 80% ของตน้ไมท้ัง้หมด 5,000 กว่าตน้ 5,600 ตน้เป็นไมก้ลา้ทัง้หมด

เพราะฉะนัน้เรามีไมท่ี้ปลกูใหม่แค่ 20% ท่ีเหลือท่ีเป็นตน้ใหญ่คือไมเ้ดิมท่ีเป็น

ไมท่ี้เราเก็บไว ้แลว้ไมก้ลา้เหลา่นีมี้มากกวา่ 400 ชนิดซึง่เป็นชนิดท่ีหายากดว้ย 

เพราะฉะนัน้ต่อไปอีก 5 ปีถา้เรากลบัมาท่ีน่ี เราก็จะมีป่าท่ีมีตน้ไมท่ี้เป็นเหมือน 

botanical ขนาดย่อมท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ อนันีคื้อผ่านไปปีนงึก็สงูเป็นแบบนีแ้ลว้ 

แลว้ไมก้ลา้เหล่านีเ้ป็นไมท่ี้ลดการดูแลรกัษาก็คือว่าในช่วงปีแรกเราปลกูเขา

เม่ือเขาผ่านแลง้แรกไปได ้เหมือนเขาไดฝึ้กซอ้มตวัเองแลว้ พอแลง้ท่ีสองเขาก็

จะชินแลว้เพราะฉะนัน้หลงัจากนัน้เขาจะโตไดเ้องแลว้เขาจะแข็งแรง แลว้ก็จะ

โตไดเ้รว็มาก แลว้การท่ีเราเอาไมก้ลา้เหล่านีม้าปลกู จริง ๆ แลว้ เราในทีมพดู

กนัว่า เราอยากจะปลกูป่าท่ีน่ี เราไม่อยากจะยา้ยป่าจากท่ีอ่ืนมา แลว้ก็ไมก้ลา้

เหล่านีเ้ป็นไมท่ี้เป็นไมก้ลา้เมล็ด เพราะฉะนั้นมันจะมีไมท่ี้หายาก เกินกว่า



ครึ่งนึง คืออย่างทิพยก็์ไม่รูจ้ัก ก็คือเป็นอาจารย  ์botanical ท่ีเขาสเปคให้ 

เพราะฉะนัน้ก็เป็นกว่าครึ่งหนึ่งท่ีมนัจะเป็นช่ือท่ีค่อนขา้งจะแบบเป็นช่ือท่ีหา

ยากเพราะฉะนัน้ท่ีน่ีตอ่ไปก็จะมีตน้ไมแ้บบนีท่ี้ใหเ้ด็กไดไ้ปเรยีนรูไ้ด ้

00:33:36 คณุชชันิล ซงั [ภาพแนวคิด 3 : The Park creating a holistic ecosystem for the people] 

แลว้ก็อนัท่ี 3 ก็คือสวนนีค้่ะ จะพูดถึงเรื่องของการเป็นระบบนิเวศสาํหรบัคน 

คือแน่นอนว่าการเป็นสวนสาธารณะในเมือง ต่อใหเ้ป็นสวนป่าหรือเป็นสวน

อะไรก็ตอ้งก็คือจะตอ้งมี function ของการเป็นสวนใหค้น 100% เพราะฉะนัน้

ท่ีน่ีก็คือจะมีสวนท่ีใหค้น แต่ว่าเน่ืองจากว่า เราใหพื้น้ท่ีกบันํา้เยอะ คนอาจจะ

สงสยั บางคนอาจจะคิดวา่ เอ๊ะ การใหพื้น้ท่ีกบันํา้เยอะแลว้พืน้ท่ีในเมืองขนาด

นี ้คนจะลดการไดป้ระโยชนน์อ้ยลงไปหรือเปล่าคะเพราะฉะนัน้มนัก็เลยเป็น

ท่ีมาของท่ีน่ีท่ีจะมี level ของการใชง้านของคน 3 ระดบัดว้ยกัน ก็จะมีตัง้แต่

พืน้ มีระดับท่ีสอง แลว้ก็มีระดับท่ีเป็น skywalk ก็คือการเอาคนขึน้ไปอยู่ใน

หลาย ๆ level เพ่ือจะใหค้นสามารถท่ีจะมีพืน้ท่ีไดม้ากขึน้ [ภาพ skywalk] 

แลว้ก็ skywalk ก็เลยกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีทัง้ยกใหมี้จาํนวนคนมากขึน้ท่ีจะมาใช้

ท่ีน่ี แลว้ก็เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นเสน้ทางการเรียนรู ้ซึ่งในอนาคต เราคาดหวงัว่าเรา

อยากจะเห็นพืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีเด็ก ๆ มาเดินแลว้ก็เรียนรูต้น้ไมใ้นระหว่าง

ทางเดิน แลว้ skywalk ก็จะเป็นพืน้ท่ีในการเช่ือมสวนจากสวนฝ่ังหนึ่งไปเช่ือม

กบัสะพานเขียวเพ่ือจะไปเช่ือมกบัสวนลมุ เพราะฉะนัน้ skywalk ก็ทาํหนา้ท่ี

ในการเช่ือมพื้นท่ีของของเมืองเข้าหากันด้วยถ้าสวนนํ้าท่วมเราก็ยังใช้ 

skywalk ได้ แล้ว skywalk ก็จะเป็นพืน้ท่ีปัจจุบันก็คือ เป็นพืน้ท่ีให้คนมา

ถ่ายรูปดว้ย แลว้ก็เป็นพืน้ท่ีดเูมืองท่ีเป็นระเบียงเมืองอนัหนึ่ง แลว้ท่ีน่ี skywalk 

ก็จะมีทางลงท่ีค่อนข้างจะจะยาวมากเพราะว่าเป็นทางลาดทั้งหมด

เพราะฉะนัน้ท่ีน่ีก็จะเป็น skywalk ท่ีเป็น universal design 100% ปัจจุบนั

ภาพท่ีเห็นก็คือจะเป็นภาพท่ีคนหนุม่สาวมาถ่ายรูปกลางวนัเสารอ์าทติย ์จรงิ ๆ 

ตอนท่ีทีมออกแบบกันก็ไม่ไดคิ้ดว่าจะไดร้บัผลตอบรบัในเรื่องของการท่ีคน

กลบัมาใชส้วนมากขึน้ก็คิดว่า คนอาจจะไม่เขา้ใจว่าส่ิงท่ีทาํคืออะไร สวนมนั

จะไม่ไดส้วนท่ีมนัเป็นระเบียบเรียบรอ้ย คือมนัก็จะมีความรกอยู่ในนัน้ ก็ตอน

แรกท่ีทาํก็ยงัมีความกงัวลกนัว่าจะมีคนเขา้ใจ หรือว่าคนเคา้จะมี feedback 

ยังไง หรือว่าคนเขา้จะคิดมัย้ว่าสวนมนัดูไม่เสร็จหรือว่ามันดูรก แต่ว่าจริง ๆ 



ผลตอบรบัก็ค่อนขา้งดี คนก็มีความเขา้ใจมากขึน้ แลว้ก็พืน้ท่ีเหล่านีจ้ะเป็น

พืน้ท่ีท่ีมีทัง้ skywalk มีทัง้ boardwalk ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นบอ่ จรงิๆ boardwalk 

ถา้สงัเกต จะเป็นเสน้ท่ีแคบท่ีสดุแลว้ คือ 1.5 เมตร ทาํไมมนัถึงแคบเพราะมนั

คือรอยต่อระหว่างเรากับพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีของสัตวช์นิดอ่ืน ๆ อย่างเช่น นก 

เพราะฉะนัน้ตรงนีม้ันจะเป็นท่ีท่ีเราสามารถจะเดินกับเพ่ือนไดไ้ม่เกิน 2 คน

แลว้ก็เสน้ท่ีมนัซิกแซกไปมา มนัทาํใหเ้ราตอ้งระวงัในการเดิน เพราะฉะนัน้มนั

ก็จะเป็นพืน้ท่ีท่ีเราไม่สามารถท่ีจะวิ่งกระโดดโลดเตน้ได ้มนัก็จะเป็นการท่ีเรา

เคารพกบัพืน้ท่ีท่ีกาํลงัจะเช่ือมต่อกบัธรรมชาติหรือกบันกท่ีอยู่ดา้นใน อนันีก็้

เป็นหนึ่งในการออกแบบท่ีทาํใหร้อยตอ่ระหว่างเรากบัธรรมชาติมาเช่ือมตอ่กนั 

[ภาพทางเดิน - วิ่ง] แลว้ก็พืน้ท่ีเหล่านีก็้จะมีพืน้ท่ีวิ่ง [ภาพ Amphitheatre] 

แลว้ก็เป็นสวน ก็จะมี amphitheatre ของเมืองคือเป็นสวนป่าไม่ไดห้มายความ

ว่ากิจกรรมควรจะตอ้งหายไป จริง ๆ เป็นสวนป่าก็คือเป็นสวนท่ีเราสามารถ

เขา้ใจและอยู่รว่มกนัไดใ้นช่วงท่ีมีกิจกรรมของคนเมือง มนัก็จะเป็นพืน้ท่ีท่ีเรา

สามารถท่ีจะใชไ้ด ้ในขณะท่ีช่วงท่ีมนัเป็นช่วงของการใหธ้รรมชาติฟ้ืนคืนก็จะ

เป็นพืน้ท่ีธรรมชาติฟ้ืนคืนไดเ้ช่นเดียวกนั อนันีก็้เป็นอฒัจนัทรดิ์นท่ีเกิดจากการ

ใชก้ารขุดและถมดินขา้งในมาทาํ [ภาพ Place of Multi-generations] แลว้ก็

ภาพนีก็้จะเห็นว่ามนัก็จะมีภาพท่ีเกิดเป็นภาพแบบนีข้ึน้ คือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเด็ก ๆ 

เขา้มา แลว้ในช่วงของวนัเสารอ์าทิตยก็์จะมีเด็ก ๆ มาเดิน แลว้ก็จริง ๆ ก็จะมี

หลักมีหลาย ๆ กลุ่มคนท่ีเข้ามาใช้ จริง ๆ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ เนินทั้งหมดท่ี

เกิดขึ ้นก็คือเกิดจากการขุดและถมดินทั้งหมดของในนี้ [ภาพ  Water 

playground] แลว้ก็ภาพนีเ้ป็นภาพท่ีทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าน่ีเป็น

ภาพท่ีอยู่ในช่วงของการก่อสรา้งท่ีเสรจ็ไปแลว้ก็ยงัไม่เปิดใหเ้ขา้ไป แต่มีเด็ก ๆ

กลุม่นีม้าเลน่นํา้อยู่ อนันีเ้ดินไปแลว้ถ่ายเจอพอดี แลว้ก็นํา้อนันี ้จรงิ ๆ วงกลม

ตรงนีใ้นการออกแบบ มนัคือวงกลมท่ีมนัจะเป็นนํา้ท่ีมาจากไผ่สิงโตท่ีเป็นนํา้

พืน้ท่ีเดียวท่ีเราสามารถท่ีจะเห็นนํา้จากไผ่สิงโตวา่มนัเป็นอย่างไร ในตอนท่ีมนั

บาํบัดมาแลว้ เพราะว่าพืน้ท่ีอ่ืน ๆ นํา้มันจะถูกเอาใชไ้ปในส่วนท่ีเป็นบ่อทัง้

หมดแลว้ เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัจะเป็นพืน้ท่ีใหเ้ราได ้monitor นํา้ 

00:38:20 คณุชชันิล ซงั [ภาพแนวคิด 4 : The park for all Species] แลว้ก็ขอ้ท่ี 4 คือสวน เราอยากจะ

พูดถึงเรื่องของของการมี ไม่ใช่แค่เฉพาะแค่เรา แต่ว่าเรามีส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีอยู่



ร่วมกับเรา เพราะฉะนั้นในสวน เราอยากใหเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีเราสามารถท่ีจะอยู่

ร่วมกนัได ้ในสวนก็จะมีทัง้ผึง้ซึ่งตอนนีท้างกทม.เคา้แจง้ว่ามีมากกว่า 9 สาย

พนัธุท่ี์มากระจายเพ่ือช่วยในการขยายพนัธุพื์ชตา่ง ๆ อยู่ในนี ้แลว้ก็มีนก [ภาพ

นกท่ีพบในพืน้ท่ีโครงการ] รูปนีเ้ป็นรูปท่ีถ่ายเองตอนท่ีไปเดินใชต้อนช่วงท่ี

กาํลงัอยู่ในช่วงก่อสรา้งแต่ละ phase ก็คือเป็นคนท่ีไม่ไดรู้จ้กันกเช่นเดียวกนั 

แต่ว่าพอไปแลว้เรารูส้กึว่า มนัรูส้กึว่ามนัต่ืนเตน้ท่ีเห็นรูปนี ้แลว้ก็ตอ้งไปคน้ว่า

มนัคือนกอะไร แลว้ก็จะต่างกนักบัรูปนีก็้คือเป็นรูปท่ีพ่ี ๆ ท่ีเป็นช่างภาพนกเขา

ก็ถ่าย แลว้ก็ตอนนีเ้ขาแจง้ว่ามีนกมากกว่า 100 สายพนัธุท่ี์กลบัมาท่ีน่ี แลว้ก็

บางชนิดเป็นนกท่ีไม่ไดห้าดไูดง้่ายในกรุงเทพฯ ก็คือดไูดท่ี้เขาใหญ่ แต่ว่าเขา

มาถ่ายไดท่ี้น่ีนะคะ แลว้ก็เขาก็แวะเวียนมาเสมอ ไม่ไดมี้เฉพาะแค่ตอนช่วง

ตอนเปิดนะคะ [วิดีโอคา้งคาวแม่ไก่] แลว้อนันีถ้่ายเองนะคะ ใหท้ายว่าคือตวั

อะไร อนันีถ้่ายไดใ้นสวน ใครรูว้่าคือตวัอะไร อนันีคื้อคา้งคาวแม่ไก่ คือเขาบิน

มากินนุ่นเขาแวะมาท่ีน่ี 30 กว่าตวัเขาแวะมาสองปีแลว้ แลว้ก็ปกติเขาจะไม่

เม่ือก่อนท่ีสวนจะมีแต่อีกา แต่หลงัจากท่ีผ่านมา มีคา้งคาวแม่ไก่แวะมา 2 ปี

ติดกันแลว้มากลุ่มละ 30 กว่าตัวแลว้ก็มากินอยู่ประมาณเดือนนึง มาทุก ๆ 

เย็นแลว้ก็กลบั ปีหนา้ก็น่าจะไปดไูด ้ปีนีเ้พิ่งเขาเพิ่งกลบัอพยพไป คือตน้นุ่นท่ี

มนัอยู่ใกล ้ๆ กับตวัอาคารโรงงาน อาคารพิพิธภณัฑมี์ตน้นุ่นอยู่ตรงนัน้ แลว้

เขาก็มากินนุ่นคะ่ 

00:40:22 คณุชชันิล ซงั [ภาพแนวคิด 5 : The park to improve public understanding & 

knowledge about the ecology, forest, hydrology and environment] แลว้

ก็อันนีเ้ป็นอันสุดทา้ยแลว้ และก็คือว่า จริง ๆ แลว้ เราก็พูดเสมอว่าสวนเน่ีย 

ผูอ้อกแบบออกแบบเอาไวใ้นแค่เริ่มตน้เท่านัน้ จริง ๆ มนัจะดีหรือไม่ดีหรือว่า

มนัจะต่อไปไดม้นัอยู่ท่ีคนท่ีมาดแูลและสานต่อ แลว้ก็ความเขา้ใจท่ีมนัเกิดขึน้

มนัจะเป็นประโยชนม์ากใหก้บัลกูใหก้บัหลานเราในอนาคต เพราะฉะนัน้เราก็

เลยคิดวา่เราอยากใหม้นัเป็นพืน้ท่ีท่ีมาเรยีนรูแ้ละมีความเขา้ใจในเรื่องของการ

เขา้ใจธรรมชาติ เขา้ใจพืชพนัธุท่ี์เป็นพืชพนัธุพื์น้ถ่ิน แลว้ก็พืชพนัธุเ์หล่านีม้นั

ไม่ไดมี้แค่ความสวยงาม แต่มนัมีประโยชนอ์ย่างเช่น บวัก็ช่วยในการบาํบดันํา้ 

แลว้ก็เราสามารถกินเป็นอาหารได ้หรอืเราอยากใหม้นัมีกิจกรรมแบบนีเ้ยอะ ๆ 

ก็คือกิจกรรมท่ีเด็ก ๆ ในวนัเสารอ์าทิตยพ์่อแม่ไม่ตอ้งพาเด็ก ๆ ไปต่างจงัหวดั



แต่มาท่ีสวน แลว้ก็มาดูนกหรือว่ามาเรียนรูด้า้นธรรมชาติท่ีน่ี ซึ่งมันก็จะมี

หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มท่ีจะมีการจัดการเรื่องแบบนี  ้แต่ว่าเราอยากให้มันมี

กระจายขึน้ไปเยอะมากขึน้ในอนาคตเพ่ือทาํใหเ้ราเขา้ใจว่าการอยู่ในเมือง เรา

สามารถอยู่ไดก้ับทุก ๆ ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ แลว้ก็ควรจะตอ้งอยู่ร่วมกนัดว้ยความ

เอือ้เฟ้ือซึ่งกนัและกนั [ภาพเด็กกบัผูป้กครองในสวน] แลว้ก็อนันีก็้จะเป็นภาพ

ในช่วงท่ีเป็นช่วงโควิดก็จะมีเด็ก ๆ มีผูป้กครองก็คือพาลกูพาหลานมาเดินท่ีน่ี 

จะเห็นวา่ส่ิงท่ีมนัอยู่โดยรอบมนัไม่เรยีบรอ้ยเลย แลว้ก็ดเูป็นพืน้ท่ีท่ีไม่คิดวา่มนั

ก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพ น่ีก็คือพืน้ท่ีท่ีมนัเป็นพืน้ท่ีของการบาํบดันํา้แลว้ก็ลดการ

ดแูล [ภาพสวนท่ีเช่ือมโยงกบัโลก] แลว้สดุทา้ยก็คือวา่ท่ีบอกวา่สวนมนัเป็นตวั

เหมือนสะท้อนเรื่องของส่ิงแวดลอ้ม โดยการท่ีมันเป็นพืน้ท่ีท่ีมันเป็นพืน้ท่ี

ธรรมชาติท่ีอยู่ในกรอบแบบนี ้ในช่วงหนา้ฝนเม่ือมนัมีเรื่องของความชืน้ มีนํา้ท่ี

มนัสมบรูณม์นัก็จะเขียวสมบรูณ ์แต่เม่ือไหร่ในช่วงหนา้แลง้ ส่ิงท่ีมนัเห็นก็คือ

ว่ามนัจะเป็น indicator บอกเราว่า อย่างท่ีเป็นเกาะ ตวัหญา้จะแหง้ลง มนัก็

จะเป็น indicator บอกเราแล้วว่าตอนนีส้ภาพแวดล้อมเรากําลังรอ้นขึน้ 

ความชืน้นอ้ยลง เพราะฉะนัน้มันก็จะมีผลกับการอยู่อาศัยของเรา ก็คือเรา

อยากใหส้วนมนัเป็นตวับอกว่าตอนนีส่ิ้งแวดลอ้มเป็นยงัไง แลว้ใหเ้รากลบัมา

ตระหนกัมากขึน้ อนันีก็้จะเป็นหนึ่งในส่วนท่ีมนัจะสามารถเป็นส่วนท่ีบอกเรา

ไดน้ะคะ 

00:40:22 คณุชชันิล ซงั [ภาพ Team work] แลว้ก็ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้นีค้่ะ คือสวนนีม้ันเกิดขึน้มาดว้ย 

Teamwork จริง ๆ ก็คือว่ามนัเกิดขึน้มาดว้ยความโชคดีแลว้ก็ Teamwork  ท่ี

ทาํงานรว่มกนัหลาย ๆ ภาคสว่น จรงิ ๆ แลว้การออกแบบจะเป็นแคเ่ฉพาะรูปท่ี

เป็นแคก่ลุม่คน แตว่า่จรงิ ๆ เรามีคนท่ีช่วยเหลือเยอะมาก มากกวา่นีม้าก ๆ นะ

คะ มีทั้งนักนิเวศวิทยา มีนักเดินทําออกแบบ trail ป่า มีอาจารย์ท่ีเป็น 

botanical garden มีสถาปนิกชมุชนหรือว่าแมก้ระทั่งวิศวกรท่ีเรียนรูเ้รื่องของ

ระบบนิเวศใหม่หรือว่าแมก้ระทั่งเป็นเรื่องของกลุ่มคนท่ีเป็นทางผูท่ี้มีความ

เช่ียวชาญหลาย ๆ ดา้นท่ีมาร่วมกัน ในช่วงท่ีทาํงานก็มีการทาํงานทัง้อยู่บน

โต๊ะ แลว้ก็ทาํงานท่ีออกไปนอก field นะคะ มีหลาย ๆ คนท่ีช่วยกันในการ

ทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีทางอาศรมศิลป์ ได้

ทาํงานไดมี้โอกาสทาํงานรว่มกบั Professor Kong Jian Yu ท่ีมาเป็นท่ีปรกึษา



ท่ีส ําคัญคนหนึ่งของทีมเรา ท่ีช่วยในการทําให้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ใช้

ประสบการณท่ี์ Professor มีช่วยแนะนาํในส่ิงท่ีเคยทาํมาหลาย ๆ โครงการท่ี

เกิดขึน้ก่อนหนา้นี ้แลว้ก็เราก็ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีเราไดมี้ภาคส่วนหลาย ๆ 

ภาคสว่นเขา้มาช่วยกนั ก่อนหนา้นีเ้ราก็มีการไปดพืูน้ท่ีของคณุลงุสมานหรอืวา่

อาจารยก็์จะพาไปดูพืน้ท่ีท่ีบางกระเจา้ว่า ในการออกแบบจริง ๆ ท่ีเราจะทาํ

รอ่งสวนเราจะปลกูตน้ไมก้ลา้มนัจะทาํไดจ้ริงไหม เพ่ือช่วยในการใหเ้รามั่นใจ

ไดว้่าส่ิงท่ีทาํมนัจะโต หรือว่าไม่น่าจะเป็นส่วนท่ีท่ีมนัจะไม่สาํเร็จนะถา้มนัทาํ 

เพราะมีคนทาํมาแลว้เพ่ือใหเ้รามั่นใจ โครงการนีผู้ก้่อสรา้งก็คือทหาร มนัเป็น

โครงการท่ีมีการรวมตวักนัของคนหลาย ๆ กลุม่มากนะคะ เจา้ของโครงการคือ

กรมธนารกัษ์ ผูท่ี้ใหง้บประมาณก็คือโรงงานยาสูบ แลว้ก็ผูท่ี้มาก่อสรา้งคือ

ทหาร กองพลพัฒนาท่ีหนึ่งท่ีราชบุรีค่ะ จริง ๆ ก่อนหน้านีท้างธนารักษ์ ก็

ตอ้งการท่ีจะไดพ้วกผูก้่อสรา้งท่ีเป็นผูก้่อสรา้งทั่วไป แต่เน่ืองจากว่าโครงการมี

ความเรง่ด่วนท่ีจะตอ้งใหเ้ฉลิมฉลองใหค้รบรอบวนัเฉลิมพระชนมพรรษาวนัท่ี 

12 สิงหา ระยะเวลามนัก็เลยมีความกระชัน้เพราะฉะนัน้เขาก็เลยไปขอความ

รว่มมือจากทหารใหม้าทาํ แตว่า่เป็นความโชคดีท่ีทหารมาทาํ เพราะวา่ทหารก็

คือก็เริ่มใหม่เหมือนกบัเราท่ีเราเริ่มใหม่ แต่ส่ิงนึงท่ีเขาไดค้าํสั่งนัน้ก็คือตอ้งทาํ

ใหส้าํเรจ็ นั่นก็เลยคือความโชคดีของเราเพราะว่าเขาทาํทัง้วนัทกุวนั แลว้ก็ทกุ

อย่างท่ีเขาทาํมนัตอ้งมีการทาํทดลอง mock up อย่างเช่นเรื่องนํา้ เขาก็บอกวา่

ถา้ทาํแลว้เขาไม่สาํเร็จ มนัเป็นทัง้หมดของระบบแต่ถา้มนั fail เขาก็คือไม่ได้

เพราะมนัเป็นคาํสั่ง ก็ตอ้งสาํเรจ็ เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งทาํก่อน เขาจะตอ้งเอามา

ใชก้่อน อนันีคื้อความโชคดีถา้ไม่ไดท้หาร เราไม่คิดว่ามนัจะสรา้งมาถึงไดแ้ต่

ถึงตอนนี ้ตอนท่ีรูว้่าเป็นทหารทุกคนก็ตกใจ เพราะเราก็ไม่รู ้เราก็ใหม่แลว้ถา้

ทหารก็ใหม่อีกแลว้มนัจะไปทางไหน แต่สดุทา้ยมนักลายเป็นว่าทุกคนเรียนรู ้

ซึง่กนัและกนั แลว้คนก็มาจนูรว่มกนัแลว้ก็อนัไหนท่ีไม่รูก็้ทดลอง อนัไหนท่ีผิดก็

แก ้มนัก็เลยเป็นเป็นส่ิงท่ีระหวา่งทางของการทาํงาน ส่ิงท่ีไดม้ากท่ีสดุก็คือการ

เรียนรูร้่วมกนัในการทาํงานร่วมกบัทีมหลายหลายทีม [ภาพบรรยายกาศการ

ทาํงานโดยทหาร] อนันีก็้คือทหาร ถนนท่ีเห็นก็คือเขาทาํกนัอย่างนี ้ท่ีมนัเป็น

ถนนท่ีเราวิ่งทกุวนันี ้แลว้ก็คอนกรีตต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ท่ีทบุก็ตอ้งมาดแูลว้ก็ตอ้ง

เลือกไป ทีมท่ีเขม้แข็งมาก คือธนารกัษ์คือเขาก็จะมาตรวจใชทุ้ก ๆ อาทิตย์



ดว้ยเพราะฉะนัน้ก็คือเป็นทีมท่ีช่วยกนัแกปั้ญหา ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีเราได้

ทาํงานกบัคนท่ีท่ีมีความตัง้ใจรว่มกนั แลว้ก็ช่วยกนัแกปั้ญหา [ภาพสวนเบญจ

กิติในปัจจบุนั] อนันีเ้ป็นภาพปัจจบุนัของสวนเบญ ฯ จะเห็นวา่ ตอนนีค้นท่ีเขา้

มาดูแลก็คือกทม. แลว้ก็จริง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีกทม.จะดูแลสวนตัง้แต่แรก 

เพราะมนัก็คือใหม่สาํหรบักทม.ดว้ยเช่นเดียวกนั ตอนนีก็้เราก็ตอ้งขอบคุณท่ี

กทม.พยายามท่ีจะดแูล แลว้ก็มีความเขา้ใจแลว้ก็อยากจะทาํใหม้นัเกิดขึน้มา

ใหม้ันดีต่อเน่ืองกันไป ถือว่าโชคดีท่ีไดที้มกทม.ทีมนีม้าดูค่ะ อันนีก็้เป็นภาพ

สดุทา้ยของการมาแชรม์าเลา่ในวนันีน้ะคะ 

00:47:35 คณุชชันิล ซงั [ภาพถ่ายจากมุมสูง] แลว้ก็อันนีจ้ะฝากเอาไว ้พอดีถ่ายเองตอนท่ีนั่งเครื่อง 

บงัเอิญถ่ายพอดี จะเห็นวา่จรงิ ๆ แลว้พืน้ท่ีสีเขียวท่ีเห็น มนันอ้ยมากเม่ือเทียบ

กบัพืน้ท่ีเมืองทัง้หมดท่ีเรามีตอนนี ้มนัก็เลยไม่น่าจะแปลกใจท่ีเราถึงมีปัญหา

นํา้ท่วมฝุ่ นควนัหรือว่าหรือมีปัญหาเรื่องของความรอ้นท่ีมนัเพิ่มมากขึน้นะคะ

เพราะฉะนัน้จริง ๆ แลว้ การท่ีมนัจะมีพืน้ท่ีแบบนีเ้พิ่มขึน้ มนัก็น่าจะเป็นทาง

หนึ่งท่ีช่วยในการแกปั้ญหาเรื่องแบบนีใ้หม้นับรรเทาลงได ้ก็หวงัว่าอนันีก็้จะ

เป็นภารกิจของนอ้ง ๆ ทุกคนในอนาคตท่ีในการพฒันาประเทศเพ่ือจะทาํให้

พืน้ท่ีแบบนีม้นัมีมากขึน้นะคะ ขอบคณุคะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q&A SESSION 



 

คาํถามท่ี 1 

Time Speaker Audio 

00:48:49 ผูฟั้ง มีแผนท่ีจะตอ่ยอดหรอืไปเริม่โครงการแบบนีท่ี้หวัเมืองหลกัไหม หรอืวา่จะแบบ 

localize ตามสถานท่ี ถา้เกิดขยาย project ไปท่ีต่างจังหวัด หรือว่ามีแค่ท่ี

กรุงเทพ ฯ ครบัผม 

00:49:02 คณุชชันิล ซงั จรงิ ๆ ตอนนีโ้ครงการท่ีเราทาํสว่นใหญ่ทกุโครงการก็พยายามจะเป็นเรื่องแบบ

นีใ้ห้มากท่ีสุดนะคะ ก็จะมีโครงการท่ีทาํอยู่บ้างตอนนีท่ี้ต่างจังหวัดท่ีเป็น

สวนสาธารณะ จะเนน้แต่ว่าแต่ละพืน้ท่ีมนัจะมี conditions ท่ีต่างกัน แต่ว่า

โดยแนวความคิดก็คือการทาํฟ้ืนฟูสภาพพืน้ท่ีธรรมชาติแลว้ก็ทาํใหค้นกับ

ธรรมชาติอยู่รว่มกนั แลว้ก็ไดป้ระโยชนซ์ึง่กนัและกนัก็จะเป็นแนวความคิดนี ้มี

คะ่ เริม่มีคะ่ กรุงเทพหาท่ีใหห้น่อยไดไ้หมคะ ไม่มีท่ี 

 

คาํถามท่ี 2 

Time Speaker Audio 

00:49:38 ผูฟั้ง น่ าสนใจมากเลยค่ะ  ท่ี ไม่ต้อง มีการรดนํ้า เลย  ในส่วน ท่ีต้อง มีการ 

maintenance ตอ้งทาํอะไรกนับา้ง หรอืทาํในสว่นของตวัเอง 

00:49:02 คณุชชันิล ซงั จริง ๆ concept สวนก็คือ low-maintenance ค่ะ พอเราบอกว่า low-

maintenance คนจะเขา้ใจวา่ เอา้.. ไม่ดแูลแลว้ จะเป็นแบบนีท้กุคนนะคะจรงิ 

ๆ อย่างตอนนัน้พอเราเล่าว่าเรา low-maintenance กทม.ก็บอก อ๋อ.. ไม่ตอ้ง

ดแูล แต่ทาํไมฉนัตอ้งดแูลเยอะ ก็เลยจะอธิบาย ตอนนัน้ก็มีอธิบายกทม.ไปวา่ 

คําว่า low-maintenance ก็คือว่า พื ้นท่ีอย่างพื ้นท่ีแบบนี้จริง ๆ เราไม่

จาํเป็นตอ้งไปตดัแต่ง ก็คือเราแค่ control เขาใหอ้ยู่ในพืน้ท่ีแบบนี ้คือ control 

เรื่องความปลอดภยัของคนท่ีจะใช ้แต่มนัก็จะมีส่วนท่ีตอ้งมีการตดัแต่ง ก็คือ

สนามหญ้า  ซึ่งมันมีการจํากัดพื ้น ท่ีอยู่แล้วว่าคนจะใช้ อันนี ้ก็ คือการ 

maintenance แบบปกติ อนัท่ีสองก็คือว่าการ low-maintenance ของพืน้ท่ีท่ี

เป็นบึงนํา้เม่ือกี ้ก็จะมีส่วนท่ีไม่ตอ้งรดนํา้ไม่ตอ้งดูแลในเกาะ เพราะว่าเกาะ



สามารถ control ตวัเองได ้ก็จะมีสว่นท่ีเป็นบนดินท่ีตอ้งมีรดนํา้อยู่ ก็อนันีเ้ป็น

อนัท่ีสอง อนัท่ี 3 ก็คือว่าในระยะยาว ไมก้ลา้ท่ีเกิดขึน้ มนัจะลดการบริโภคลง

เรื่อย ๆ เรื่อย ๆ ก็คือพอมนัจะสวนทางกับการโต พอมนัยิ่งโต การบริโภคนํา้

หรอืการดแูลมนัจะยิ่งนอ้ยลง ๆ ในระยะยาว การ maintenance ก็คือตรงนัน้ก็

จะหายไปเช่นเดียวกนั อนันีก็้คือการออกแบบการ maintenance ของสวน 

00:51:06 ผูฟั้ง การ maintenance ก็ยงัตอ้งมีใสปุ่๋ ย หรอื จดัแตง่บางสว่นบา้งอยู่ใช่ไหมคะ 

00:51:09 คณุชชันิล ซงั ยงัมีคะ่ แลว้ก็การดแูลใหต้น้ไมอ้ดุมสมบรูณย์งัมีอยู่ การตดัแตง่ก็ยงัมีความจาํ

เป็นอยู่ แต่ว่าในส่วนนึงท่ีสวน เม่ือกีว้่ามนัเป็นผลพลอยไดท่ี้เราไดม้าก็คือว่า

พอเราไปขุดนํา้แลว้เรามีการเปิดพืน้ท่ีมันกลายเป็นว่า การฟ้ืนฟูของสภาพ

ธรรมชาติ มนัค่อย ๆ ฟ้ืนฟูดว้ยตวัเองเพราะฉะนัน้การท่ีจะตอ้งใชปุ้๋ ย หรือใน

พืน้ท่ีบริเวณใหญ่จริง ๆ พืน้ท่ีดินท่ีน่ีถือว่าดินคณุภาพไม่ดีเลยนะคะเพราะว่า

มนัเป็นโรงงานมาก่อน แต่ว่าอนันีก็้คือเป็นการค่อย ๆ ฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติดว้ย

ตวัเอง ตอนนีม้นัก็ขึน้กลบัมาไดดี้พอสมควร แลว้ก็มนัก็ตอ้งใชเ้วลาอีกอนันีก็้

จะเป็นสว่นหนึ่งคะ่ 

 

คาํถามท่ี 3 

Time Speaker Audio 

00:52:04 ผูฟั้ง ผมมีพืน้ท่ีท่ีสพุรรณบุรี ซึ่งมนัเป็นดินเหนียวแลว้ก็ขุดไปประมาณ 1.00 เมตร 

นํา้มีค่า pH อยู่ท่ี 4.5 ค่อนขา้งเป็นกรด เม่ือเทียบกบัตรงนีไ้ม่ทราบว่าดินของ

เขามีคา่เป็นกรดหรอืดา่งครบั 

00:52:24 คณุชชันิล ซงั ตรงนีจ้ริง ๆ ดินมีค่าไม่ไดเ้ป็น.. ตอนนัน้มนัจะเป็นดินเปรีย้ว.. รูส้ึกจะเป็นดิน

เปรีย้วนิดหน่อยไม่ไดเ้ยอะคะ่ แลว้ก็สว่นของนํา้จะมีนํา้ท่ีมีความเค็มในบางบ่อ

ในบางช่วงค่ะ ก็คือจริง ๆ การดแูลค่ะก็คือว่าการฟ้ืนฟูสภาพตอนนัน้ ดินท่ีเรา

วัดคุณภาพไม่ถือว่าแย่หมายความว่าไม่ไดเ้ปรีย้วสุดกู่หรือว่าเป็นกรดอะไร

อย่างนีไ้ม่ใช่ แตว่า่มนัยงัมีความเกินพืน้ท่ีคา่มาตรฐานอยู่เลก็นอ้ยคะ่ 

00:53:38 แลว้ก็จริงๆจะเช่ือมไปเรื่องนํา้ ก็คือว่าบางบ่อมนัจะมีความเค็มเพราะว่านํา้ท่ี

มนัเก็บไวห้รือว่าดินอะไรอย่างนี ้ก็ในช่วงท่ีบางทีก็ตอ้งมีอุปกรณค์่าคณุภาพ



นํา้ใช่ไหมคะ การท่ีจะนาํนํา้เขา้ ถา้นํา้จากไผ่สิงโตมาเค็ม ก็จะตอ้งหยดุเอานํา้

เขา้ก่อนมันก็คือการเอานํา้ท่ีไม่เค็มมาเพ่ือเจือจางดว้ย แลว้ก็นํา้เค็มถา้ช่วง

ไหนท่ีสาํนกัระบายนํา้เคา้ปล่อยนํา้มา แลว้นํา้เค็มทางสวนเขาก็จะรูแ้ละเขาก็

จะไม่นาํนํา้เขา้มาบาํบัด คือตอนนีม้ันคือการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง

สาํนักระบายนํา้แล้วก็กทม.แล้วก็ช่วงไหนท่ีท่ีนํา้ก่อนท่ีพายุจะเข้า สาํนัก

ระบายนํา้เคา้จะพร่องนํา้ กทม.ก็จะรูแ้ลว้ว่าจะพร่องนํา้ช่วงนัน้ เขาก็จะหยุด

การเอานํา้เขา้อะไรอย่างนี ้คือมนัจะมีตารางการจดัการเรื่องนํา้กนัอยู่ ช่วงนีก็้

คือเอานํา้เขา้ไม่ไดเ้พราะว่าตอนนีน้ ํา้เค็มอยู่ มนัก็จะมีการบริหารจดัการท่ีว่า

ในบ่อลึก นํา้สามารถลดได ้แลว้ก็เด๋ียวช่วงหลงั 2 เมษาไปนํา้ท่ีจะปล่อยมาก็

จะไม่เค็ม ช่วงนัน้ก็จะเอานํา้มาบาํบดัแลว้เติมนํา้เขา้มาไดอี้ก มนัก็จะเป็นการ

จดัการบรหิารจดัการแบบนีใ้นสวนนะคะ 

 

คาํถามท่ี 4 

Time Speaker Audio 

00:52:24 ผูฟั้ง สอบถามเรื่องบ่อนํา้ท่ีบอกว่ามนัลกึ 2.50 เมตรครบั มนัจะเช่ือมกนัทกุบ่อหรือ 

ท่ีเป็นความลกึไม่เท่ากนั ส่วนท่ีเป็น 2.50 เมตร มนัเน่าไหม คือเขา้ใจว่าตรงท่ี

ตืน้ มนัสามารถใชแ้สงสอ่งใหม้นัไม่เน่าได ้แต่ว่าสว่นท่ีลกึมนัมีการทาํใหน้ ํา้ไม่

เน่ายงัไงบา้ง 

00:55:02 คณุชชันิล ซงั 2.50 เมตร ก็คือเป็นพืน้ท่ีท่ีนํา้ ท่ีน่ีจะมีนํา้ connect กันสองแบบ คือว่าอนัท่ี

หนึ่งคือบ่อลึก connect บ่อลึก บ่อตืน้ connect กับบ่อตืน้ (เด๋ียวจะโชว์ 

diagram ค่ะ) ก็คือว่าขา้งในบ่อเดียวกนั นํา้จะไม่ connect กนัดว้ยเหตผุลท่ี

เม่ือกีว้่าเราตอ้งการท่ีจะใหน้ํา้ในช่วงหนา้นํา้ตืน้ เอานํา้ขึน้ไปใชไ้ดนิ้ดหน่อย

เพ่ือรอนํา้เอาไว ้ทีนีก็้คือว่าในบ่อแต่ละบ่อ 4 บ่อ เขาจะมีท่ีบอกมนัจะเป็นสีฟ้า

เขม้กบัสีฟ้าอ่อน อนันัน้คือบ่อตืน้ฟ้าอ่อน บ่อตืน้จะเช่ือมกบับ่อตืน้ จะเช่ือมกนั

ขา้งบนเวลาเราเดินสวนเราจะเห็นวา่มนัจะเหมือนคนูํา้มีสะพานขา้มอนันัน้คือ

บ่อตืน้เช่ือมกัน แลว้ก็บ่อลึกจะเช่ือมกนัดว้ยท่อขา้งใต ้นํา้ในบ่อดินก็จะเช่ือม

กนัค่ะ แลว้นํา้ท่ีน่ี ตัง้แต่ก่อนท่ีจะมีการเปิด ก็คือเม่ือกีท่ี้บอกว่าทหารเขามีการ

บาํบัดนํา้อย่างนีม้าใชต้ัง้แต่แรกเพราะว่าเขาก็ไม่ไดซ้ือ้นํา้มาใชร้ดนํา้ตน้ไม้



เหมือนกัน เขาก็บาํบดัอย่างนีม้าอยู่แลว้ เพราะฉะนัน้นํา้ท่ีไผ่สิงโต มนัก็ผ่าน

การบาํบดัโดยธรรมชาติแบบนีม้นัก็ไม่ไดเ้น่า มนัจะมีช่วงก่อนหนา้นีท่ี้มนัมีข่าว

อนันัน้คือขัน้ตอนของการบาํบดั ทางทีมเขาไม่เขา้ใจ ตอนนีก็้คือมีการเขา้ใจ

แลว้ก็ปรับในเรื่องของความเข้าใจในการทาํกระบวนการบาํบัดนํา้ใหม่ซึ่ง

ตอนนีไ้ม่มีนํา้เน่า แลว้ก็การบาํบัดนํา้ ก็คือใชจ้ริง ๆ หลักการก็คือเหมือนท่ี

แหลมผกัเบีย้ ของในหลวงรชักาลท่ี 9  แต่ว่าเราแค่เอาหลกัการนัน้มาปรบัให้

มันเป็นส่วนท่ีคนสามารถเดินออกกาํลงักายหรือว่าเดินเล่นไดแ้ลว้ก็มีระบบ

นิเวศเพิ่มขึน้ ก็คือว่าการเติมอากาศแลว้ก็การใชเ้รื่องของการใชบ้่อผึ่ง ก็คือให้

มีแสงแดด แลว้ก็การใชเ้รื่องของระยะเวลาพกันํา้โดยการทาํ slope 1/1000 

โดยท่ีระหวา่ง slope 1/1000 จะมีพืชนํา้ active ตลอดเวลา หลงัจากนัน้ก็คือมี

การเติมอากาศอีก ทาํอย่างนีห้มนุไปเรื่อย ๆ นํา้ท่ีออกมาและเป็นนํา้ท่ีสะอาด 

ใชห้ลกัการนี ้แลว้จรงิ ๆ ตอนท่ีเราคาํนวณเราคาํนวณว่าทัง้การท่ีจะเอานํา้เขา้

มาทัง้หมดมนัตอ้งใชร้ะยะทางประมาณ 1.1 กว่ากิโล เพ่ือใหน้ ํา้จาก 70 เหลือ

ประมาณไม่ถึง 5 BOD ไม่ถึง 5 แต่พอเกิดขึน้จริง คือมนั surprise มากตรง

ท่ีว่า แค่ทาํแค่ cell ดา้นบน นํา้ก็บาํบดัดว้ยนํา้ก็คือสะอาดแลว้ ตอนนีถ้า้เวลา

ไปเดินท่ีท่ีฝ่ังท่ีเป็น dog park ฝ่ังนัน้ก็คือระบบบาํบดันํา้ไผ่สิงโตทัง้หมดนะคะ 

เราจะเห็นว่านํา้ท่ีเราเดิน ท่ีเราเห็นกบันํา้ท่ีไผ่สิงโต ท่ีจริงคือนํา้แหล่งเดียวกนั

แตค่ณุภาพนํา้ตา่งกนัชดัเจนโดยการใชว้ิธีการนีบ้าํบดัคะ่ 

00:58:00 หอ้งนํา้ไม่มีค่ะ อันนีเ้ป็นนํา้จาก.. ใช่ค่ะ แยกระบบ ท่ีน่ีจะมีระบบนํา้ท่ีเป็น

ระบบนํา้จากไผ่สิงโต ก็คือบาํบดัเขา้จากขา้งบนแลว้ก็บาํบดัแลว้ก็เสียบเขา้

อย่างนีใ้ช่ไหมคะ แลว้ก็มีนํา้ท่ีรบัจากนํา้ฝน นํา้ฝนก็คือจะเห็นว่าเสน้สีชมพู

ทั้งหมดนีม้ันคือท่อของระบบระบายนํา้เดิมของของโรงงานยาสูบแต่เราตัด

ตอนมนัใหม่โดยการเอามนัเขา้มาในบอ่นํา้ทัง้หมดเพ่ือเก็บนํา้เพราะฉะนัน้นํา้ก็

จะกลบัมาท่ีบ่อนํา้แลว้ก็นํา้ท่ีเขา้มาเพ่ือการใชง้านก็คือนํา้ประปานีก็้เขา้มา

ปกติอย่างเช่น หอ้งนํา้ หรอืนํา้ด่ืมอนันีเ้ป็นนํา้ประปา  
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00:58:45 ผูฟั้ง ขออนญุาตถามเพิ่มเติมคะ่ วา่ลกัษณะของระบบนิเวศแบบนีม้นัมีงอูยู่ไหมคะ 

00:58:51 คณุชชันิล ซงั มีค่ะ คือท่ีเดิมท่ีน่ีมนัเป็นท่ีลุ่ม ตอนนัน้เขาเจองเูหลือม แลว้ก็แต่จริง ๆ ตอนท่ี

เจอ ทางกทม.ก็แจง้ว่าเจองูเหลือม แลว้ก็มีแบบเหมือนเขาจะเอานอ้งออกไป 

แลว้ก็มีนกั NGOs บอกวา่ไม่ได ้เขาอยู่ อะไรอย่างนี ้สดุทา้ยแลว้ ก็คือเขา้ใจวา่

ไม่ไดเ้อาออก แต่ว่าโดยความเป็นจรงิ คือสตัวเ์หลา่นี ้เขากลวัคน คือปัจจบุนัท่ี

เราเดิน เขาก็จะไม่ไดเ้ห็น หมายถึงวา่เขาไม่ไดแ้สดงตวัใหเ้ห็นเพราะวา่เขากลวั

เราเหมือนกนั แต่ว่าในเรื่องสตัวอ่ื์น ๆ ท่ีมีสตัวท่ี์ไม่ปลอดภยัอย่างเช่นอาจจะมี

พิษ อนันีก็้ตอ้งมีการจดับริหารจดัการโดย กทม.เหมือนกนั แต่ว่าถา้สตัวท่ี์อยู่

ไดก็้จะไม่ไดมี้การไปทาํรา้ยหรือเอาออก ก็จะอยู่ในนี ้ตัง้แต่ท่ีเปิดมาก็จะไม่ได้

มีว่าเห็นงเูหลือมหรืออะไรไม่มีค่ะ แลว้ก็มีคนถามว่ายงุเยอะไหม คือตัง้แต ่คือ

เราก็จะตอบคาํถามว่าพอมีนํา้เยอะก็จะมียงุอะไรอย่างนีค้่ะ แต่ว่าอนันีก็้อย่าง

พ่ีท่ีเขาเป็นนกัระบบนิเวศหรือนกัวิชาการ เขาก็ตอบแทนว่า จริง ๆ แลว้อย่าง

แมลงปอ สามารถท่ีจะกินยงุได ้100 ตวัแลว้ก็มนัก็จะเป็นระบบนิเวศแบบนีท่ี้

มันช่วยเกือ้กูลกัน เพราะฉะนั้นมันจะสามารถท่ีจะถ้าระบบนิเวศมันสมดุล 

ระบบเหล่านีม้ันก็จะทาํงานด้วยตัวเองได้ค่ะ ท่ีน่ีก็จะไม่ค่อยเห็นตัวท่ีเป็น

ตวัเงินตวัทองเยอะ ก็จะไม่คอ่ยมีจะเป็นสตัวอ่ื์นเสียมากกวา่คะ่ ตอนนีก็้หวงัวา่

ใหม้นัสมดลุแบบนี ้

คาํถามท่ี 6 
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01:00:33 ผูฟั้ง พอดีเรยีนสถาปัตยห์ลกัคะ่ ยงัไม่เขา้ใจในบางเรื่องของงานภมูิสถาปัตยกรรมก็

เลยอยากรูว้า่ การออกแบบเรื่อง circulation มีแนวคิดอย่างไร ดว้ยความท่ีมนั

มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ด้วย แล้วต้องสรา้งความน่าสนใจด้วย อยากทราบว่ามี

แนวคิดอย่างไรบา้งคะ 

งพิูษ



01:01:10 คณุชชันิล ซงั คือจริง ๆ ตอนท่ีทาํ อันท่ีหนึ่งก็คือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ก็คือทางเข้าทางออก

circulation รบัคนจากเมืองต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกับการเขา้ถึงของสวน 

อย่างเช่น จากถนนทางเขา้สขุุมวิทต่าง ๆ จะตอ้งรบัคนยงัไงประตไูหนควรจะ

เป็นประตใูหญ่ ประตเูล็ก ประตยู่อยก็จะมี แลว้ก็หลงัจากนัน้คนจะเขา้มาขา้ง

ในเขา้มายงัไงก็คือเดินเขา้มา จกัรยานเขา้มา routing เขาจะตอ้งไม่มาทาํให้

การใชง้านของเขาไม่ปลอดภยัเขาจะเขา้มายงัไงก็จะมีเสน้นีเ้ป็นเสน้โครงหลกั 

หลงัจากนัน้ก็จะมีเสน้ท่ีเป็นเสน้โครงย่อย อย่างเช่นวา่เราจะพาเขาลดัเลาะเขา้

ไปในสวนยังไงในแต่ละพืน้ท่ีเป็นอย่างนั้น แลว้ก็ต่อมาก็จะมีเสน้ท่ีเป็นเสน้

เหมือนกับเส้นท่ีเ ช่ือมสวนเข้าหากันเพราะถ้าดูอย่างนี ้สวนมันจะเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ เราก็มีเสน้ท่ีเป็นเหมือน skywalk ท่ีเช่ือมจากตรงนี ้เช่ือมตดัไป

นั่น เพราะฉะนัน้ก็คือมนัจะเป็นเสน้เหมือน short cut ท่ีพาคนจากฝ่ังนีเ้ช่ือมไป

ท่ีสะพานเขียวแลว้ออกไปท่ีสวนลมุ จรงิ ๆ ก่อนหนา้นีเ้สน้เสน้นีเ้ราอยากจะทาํ

ขา้มมาเช่ือมเมืองดว้ยซํา้ ตอนนัน้ทาํเลย scope ไป ก็คือไม่ได ้เพราะว่าเรา

อยากจะเปิดพืน้ท่ีใหต้รงนีม้นัเป็นท่ีท่ีพาคนเดินเช่ือมทัง้ฝ่ังรชัดาแลว้ก็เช่ือมไป

ฝ่ังท่ีเป็นฝ่ังสวนลุม มันก็จะมีเสน้ทางแบบนีอ้ยู่ แลว้ก็อีกส่วนหนึ่งขอ้ดีของ 

skywalk มันก็เป็นส่วนท่ีเอาไวเ้ป็น security ได ้ก็คือคุณยามสามารถท่ีจะ

ลาดตระเวนไดด้า้นบนไดด้ว้ยเพ่ือสามารถเป็นมมุมองมมุกวา้งในการดสูวนใน

มมุต่าง ๆ ไดด้ว้ย แลว้ก็เสน้ทางทัง้หมด จะตอ้งเป็นเสน้ทางท่ีรถฉกุเฉินเขา้ได ้

รถท่ีเป็นรถ maintenance ตา่ง ๆตอ้งเขา้ไดเ้พ่ือความปลอดภยั รถดบัเพลิงเขา้

ได ้อนันีก็้เป็นหนึ่งในการออกแบบ แลว้ก็อีกเสน้หนึ่งท่ีเป็นเสน้พิเศษของท่ีน่ีก็

คือว่าจรงิ ๆ มนัไม่ไดโ้ชวม์นัจะมีอะไรอย่างถา้เราไปสวนแลว้เราจะเดินเหมือน

มนัจะมีเสน้ท่ีเดินลดัเลาะอีก jogging หนึ่งท่ีเดินลดัเลาะ มนัจะเป็นเสน้ท่ีพา

เราผ่านตน้ไมเ้ดิมทัง้หมดท่ีสวนนี ้เพราะว่าตอนท่ีเราคยุกนัเราคิดว่าถนนมนั

จะรอ้นในช่วงกลางวนั เพราะฉะนัน้เสน้นัน้มนัจะเป็นเสน้ jogging ท่ีพาเราไป

ตามใตร้ม่เงาตน้ไม ้มนัก็จะพาเราลดัเลาะไปตามตน้ไมต้่าง ๆ ก็จะเป็น route 

วิ่ง route นึง มนัก็จะมีเสน้แบบนีโ้ผล ่เป็นเสน้ท่ีจะตอ้งมีระยะทางท่ีเป็นนบัได้

ว่า 3 กิโล 5 กิโลในหนึ่งรอบอะไรอย่างนี  ้เพ่ือทาํให้มัน สามารถท่ีจะเกิด

กิจกรรมใหก้บัคนมาวิ่งหรือทาํกิจกรรมเมืองต่อเน่ืองจากนีไ้ดอี้ก ก็จะตอ้งเป็น

เสน้แบบนีก็้คือตอ้งคาํนวณแบบนีค้ะ่ 



01:03:52 MC 

(ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์        

ดร. ฉมาวงศ ์            

สรุยิจนัทร)์ 

พอดีคา้งหนา้นี ้สนใจทางเทคนิคนิดนึงว่า ในเชิงของการบาํบดั เม่ือกีไ้ดย้ินว่า

มนัจะตอ้งการท่ีจะเป็น stripe หรือมีความยาวมีระยะ แต่ทีนีเ้ห็นท่ีเขียนไวว้่า

บอ่ท่ีเป็น series ของบอ่ ไม่วา่จะเป็นบอ่ลกึหรอืบอ่ตืน้ มนัก็ level แลว้ก็บาํบดั

เหมือนกนั จริง ๆ คือมนัตดั มนัจบในตวัแค่ในบริเวณขอบแลว้หรือเปล่า หรือ

ว่าถ้าบริเวณมันบาํบัดต่างกันยังไงหรือว่าเรื่องการของการใชพื้ชท่ีบอกว่า 

active plant อาจจะอยากใหย้กตวัอย่างนิดนงึเจาะลกึเรื่องบาํบดัใหฟั้ง 

01:04:26 คณุชชันิล ซงั จริง ๆ ก็คือว่านํา้มี 2 source ก็คือนํา้ท่ี BOD 70 นํา้ดาํ ๆ เม่ือกี ้อนันัน้ตอ้งใช้

ความเขม้ขน้ในการบาํบดั เราก็เลยใช ้stripe ทัง้หมดอนันัน้คือบาํบดัแบบใช้

หลักการบาํบัดแบบ 100% ก็คือเติมอากาศผ่านระยะทางต่าง ๆ slope 

1/1000 ยกนํา้ขึน้เติมอากาศ ก็คือแลว้ก็คาํนวณระยะทาง แลว้ก็เอานํา้ท่ี

สะอาดแลว้ จริง ๆ นํา้ท่ีสะอาดจาก stripe  นีคื้อสะอาดหมดแลว้ก็คือเอาเขา้

บ่อ ส่วนชายขอบทัง้หมดท่ีเป็นชายขอบก็คือพืชนํา้ท่ีเป็นชายขอบ เป็นเหมือน

พืน้ท่ีท่ีเป็นระบบนิเวศเป็นระบบ habitat แลว้ก็เป็นพืน้ท่ีใหค้นลงไปเดินไดแ้ต่

อีกประโยชนข์องเขา เขาเป็นพืชนํา้เขาก็ช่วยบาํบดันํา้จากการท่ีนํา้ flow ตกลง

มาจากชายขอบดว้ยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตรงท่ีเป็นบ่อ จริงจริงความ

เขม้ขน้ในการบาํบัดเขานอ้ยมาก แต่เขาก็ทาํหนา้ท่ีนั้นเช่นเดียวกันแต่ส่วน 

stripe ก็คือความเขม้ขน้ 100% ในการช่วยบาํบดันํา้ท่ี BOD สงู จริง ๆถา้ไป

เดิน จะเห็นว่าเราจะเดินสวนขึน้ไปขา้งบนใช่ไหมคะก็คือนํา้จะค่อย ๆ สะอาด

ขึน้แลว้ก็นํา้ท่ีจุดแรกจะเป็นนํา้ตกอนันัน้คือจะเป็นนํา้ท่ีมีกล่ินเพราะว่ามนัคือ

นํา้จดุ start เดียวกนักบัไผ่สิงโตคะ่ 

01:05:40 MC 

(ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์        

ดร. ฉมาวงศ ์            

สรุยิจนัทร)์ 

ท่ีบอกว่า maintenance พวก active plant น่ีคือตดั หรือว่าเปล่ียน หรือว่ามี

การจดัการยงัไงบา้งครบั 

 

01:05:43 คณุชชันิล ซงั ไม่ตอ้งเปล่ียนคะ่ ตดัคะ่ ก็คืออย่างเช่น พอเขาไดอ้าหาร นํา้สกปรกน่ีคืออาหาร

ชัน้ยอด sulphate ทกุอย่างเป็นอาหารของเขาเพราะฉะนัน้เขาก็จะ active ดดู

ขึน้มา ดดูทกุอย่างแลว้ก็จะเหลือเฉพาะนํา้ เพราะฉะนัน้ช่วงท่ีเราจะเห็นวา่บาง



ช่วงท่ีสวนถา้ไปมนัจะมีพืชนํา้ท่ีเหลือง ๆ อนันัน้ตอ้งตดัแลว้เพราะเขา active 

จนเขาหมดแลว้ก็ตอ้งตดั มนัจะมีเป็นแปลงท่ีตดั แลว้สกัพกัเขาก็จะโตขึน้มา

อีก active เรื่อย ๆ เพราะฉะนัน้การออกแบบก็คือตอ้งมีการตดัเป็นเซลล ์คือ

ตัดยังไงก็ไดท่ี้ใหค้นมาแลว้ยังรูส้ึกว่าสวนยังสวยอยู่ ไม่ใช่ตัดเรียบไปหมด 

ตอนนีก้ทม.ก็เริม่ทาํอย่างนัน้ไดแ้ลว้ แลว้ก็เขาก็เริม่ตดัเป็นแปลงแลว้ ตน้คลา้ท่ี

อยู่ในนีก้บัคลา้ท่ีอยู่ตรงโนน้ ความตา่งชดัเจน ท่ีอยู่ตน้ทางคือจะใหญ่มากดอก

สมบรูณม์ากคือเขาไดอ้าหารดีมาก 
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01:06:50 ผูฟั้ง ถามนิดเดียวครบั นํา้ท่ีบาํบดัเสรจ็แลว้ไปไหนครบั 

01:01:10 คณุชชันิล ซงั เขา้บ่อทัง้หมดท่ีเห็นนะคะ ท่ีเป็นบ่อนํา้ท่ีเป็นหลมุขนมครกนั่นคือนํา้บาํบดัเขา้

มา ใช่ค่ะจริง ๆ อนาคตเราเรามีการเช่ือมต่อ มีการทาํพืน้ท่ีเอาไวเ้พ่ือใหน้ ํา้

ต่อไปท่ีบ่อใหญ่ในอนาคต จริง ๆ คือระบบนํา้ทั้งหมด มันควรจะเป็นระบบ

เดียวกนัทัง้สวน แตว่่าเน่ืองจากว่าตอนท่ีออกแบบหรือวา่ตอนทาํพืน้ท่ีคือเขาก็

บอกว่าตอ้งทาํเฉพาะโซนนีก้่อน แต่ว่าตอนท่ีเราออกแบบไว ้จริง ๆ ตรงนีใ้ห้

เห็นว่ามนัจะเป็นหาง แลว้เราก็ขดุบ่อขึน้มาตรงนีจ้รงิ ๆ ก็คืออนันีเ้ตรียมจ่อเขา้

ไปเพ่ือจะตอ่กบัฝ่ังนี ้คือเอาไวส้าํหรบับาํบดัแลว้นาํเขา้ไปเก็บ 

01:07:35 ผูฟั้ง ท่ีอยู่ในแปลนคือ คลองไผ่สิงโตคือจากขวาไปซา้ย หรอืซา้ยไปขวาครบั 

01:07:38 คณุชชันิล ซงั มาจากจุดแดง คือไผ่สิงโตจริง ๆ เม่ือก่อนมันเป็นคลอง แต่ตอนนีม้ันไม่ใช่

คลองธรรมชาติ มนัคือคลองท่ีเป็นเหมือนคลองส่งนํา้ เรื่องของการส่งนํา้คือ

เป็นคลองท่ีมีการจดัการ ทีนีต้วัท่ีเราเอานํา้เขา้ก็คือจุดแดงท่ีติดตน้ถนนรชัดา 

ท่ีเป็นนํา้ตก แลว้ก็นํา้นีก็้จะลงมาแลว้ ถ้าตามลูกศรสีนํา้เงินนํา้ก็จะไหลไป

อย่างนี ้แลว้ก็เอาเขา้ เพราะฉะนัน้แต่ละจุดมันก็จะมี slope จริง ๆ แลว้ ใน

รายละเอียดมนัจะมีจุดท่ี slope ไปถึงจุดหนึ่งแลว้มนัตอ้งยกนํา้ขึน้ เพราะว่า

ถา้ slope มากเกินไประดบัของพืน้มนัต่างกนัเป็นเมตร การออกแบบตรงสวน

ท่ีมนัเรียบ มนัจะใชง้านไม่ไดม้นัก็จะมีการยกนํา้เป็นระยะ ๆ ท่ีน่ีน่าจะยกนํา้



ประมาณ 4 ครัง้ในการใชป๊ั้มยกนํา้เพ่ือใหน้ ํา้มนักลบัมาท่ี slope แบบเดิมก็คือ

เขา้มาแลว้ก็ไปตอ่ slope 0.1 ตอ่อย่างนี ้แลว้ทกุ ๆ จดุก็จะมีจดุท่ีเอานํา้เขา้บ่อ 

เติมตลอดทาง ก็คือมนัจะเติมต่างกนัขา้งบนนีคื้อเป็นนํา้ตก เติมแบบเยอะสดุ

แลว้ก็ถ้าไปเดินระหว่างทางมันจะเห็นว่ามันจะมีบางจุดท่ีเป็นเหมือนเป็น

เหมือนเข่ือนกอ้นหินเล็ก ๆ ก็คือมนัจะเป็นนํา้ท่ีช่วงนํา้ตืน้ใหน้ ํา้อะไรผ่านกอ้น

หิน การเติมอากาศโดยการผ่านกอ้นหิน มนัจะมีอย่างนีต้ลอดแนวเป็นช่วงช่วง

คะ่ 

01:09:22 MC 

(ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์        

ดร. ฉมาวงศ ์            

สรุยิจนัทร)์ 

เราก็ไดพ้ดูคยุกนัพอหอมปากหอมคอ แต่ว่าถือว่าดีมากเลยเกิดปฏิสมัพนัธน์ะ

ครบั มีความตัง้ใจในการแลกเปล่ียนเรียนรูพ้รอ้ม ๆ กันในวันนีก็้อาจจะช่วย 

recap อีกรอบหนึ่งว่าการใช ้Nature-based Solutions มีประโยชนม์ากมาย

และแนวคิดท่ีคณุชชันิลไดพ้ดูไปแลว้ ก็มีผลกระทบส่งไปกบัหลากหลายดา้น 

เรียกว่าถา้เกิดคาํฮิตคาํใหญ่ท่ีดังมาตลอดเวลาคือยั่งยืนมาก ๆ ค่อนขา้งจะ 

sustainable นะครบั ไม่วา่จะเป็นในเชิงระดบัเมือง ก็บอกวา่แกปั้ญหาเมืองได ้

เก็บนํา้ของพายสุองลกู ท่ีติดไวบ้าํบดัแลว้เสียไดป้ริมาณมหาศาลในแต่ละวนั 

ในเรื่องของผลกระทบเศรษฐกิจก็คือเป็น low-maintenance ใชว้ิธีท่ีแบบว่า

พยายาม reuse recycle ทาํใหข้องสรา้งไดเ้รว็ดว้ย ประหยดังบประมาณดว้ย 

นอกนัน้ก็จะมีแยกท่ีเก่ียวกับ ecology ในเรื่องของนิเวศท่ีเป็นมิตรต่อทัง้คน

สตัวแ์ละก็ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ อนันีก็้คือดูแลไดท้ัง้หมดเลยนะครบัว่าระบบนิเวศ

เน่ีย ไดร้บัการสนใจเป็นอย่างดีและสดุทา้ยก็เป็นเรื่องเก่ียวกับผลกระทบเชิง

สงัคม จะพฒันาคุณภาพชีวิตของคน ทาํใหเ้ช่ือมโยงไปกบัโลกแลว้ก็มีแง่มมุ

ต่าง  ๆ  นานามากมายท่ีคนท่ีเข้ามาเรียนรู ้ ถือว่า เ ป็นหนึ่ งในงานภูมิ

สถาปัตยกรรมตน้แบบ แลว้ก็สมกบัท่ีเราวงการภูมิสถาปัตยกรรมชอบคุยกัน

ว่าภมูิสถาปัตยกรรมนีม้นัไม่ใช่เป็นเรื่องของการสรา้งพืน้ท่ีแต่มนัเป็นการสรา้ง

ความทรงจาํ แลว้ก็สรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บัผูค้นท่ีเขา้มาสมัผสั วนันีเ้ราขอ

เสียงปรบมือดงั ๆ ใหก้บัคณุชชันิล ซงั ขอบคณุมากมากเลยนะครบั 
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